



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 26 พฤษภาคม 2563

เรื่อง

1. สศก.เปิดข้อมูลลำปางปลูกไม้ถิ่น ยกระดับการผลิตพัฒนาสินค้าGI
2. ททท.ชง'คลัง'เคาะแพคเกจ กระตุ้นเที่ยวรัฐช่วยจ่าย50% สถาปณ์เปิด...
3. เว็บพั่นออนไลน์ป่วน ไทยชนะ โฟลระบบเช็กอิน
4. ยกระดับ'ส้มเกลี้ยง'ผลไม้ประจำถิ่นลำปางสู่สินค้าGI
5. เตือนระวังดูดข้อมูล ศบค.เด่น ไทยชนะของเก้
6. เช็กสิทธิเยียวยาเกษตรกรกร กลุ่มไหนจ่ายเมื่อไหร่? เกษตรกรกลุ่ม 3 รับเงินรวดเดียว...
7. เกษตรฯ โอนไว เยียวยาเกษตรกรกร วันละ 2 ล้าน พบ 4 แสนคนไม่มีบัญชี ธกส.
8. สมาคมม้าแข่งโคราชยันไม่ฉีควักซีน
9. ถึงมือ4.2ล้านคนเยียวยาเกษตรกรกร5พันบาท
10. คอลัมน์: พลวัตปี2020: หีบแพนโตร่า ที่การบินไทย
11. 'ซีพี' ดัน 'ฟู้ด ทรัค' นวัตกรรมห่วงใยสังคม
12. ไทยพบเชื้ออีก 2 เหลือ 57 คนในรพ. 27 พ.ค.นี้จ่อถกผ่อนปรนระยะ 3

สื่อ

ผู้จัดการรายวัน 360 องศา  
มติชน  
ไทยรัฐ  
เดลินิวส์  
ข่าวสด  
news.ch7.com  
bangkokbiznews.com  
ข่าวสด (กรอปปาย)  
แนวหน้า  
ข่าวหุ้น  
กรุงเทพธุรกิจ  
สยามกีฬา

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

หัวข้อข่าว : สศก.เปิดข้อมูลลำปางปลูกไม้ถิ่น ยกระดับการผลิตพัฒนาสินค้าGI

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 3178 หน้า : 12(ล่างซ้าย)

## สศก.เปิดข้อมูลลำปางปลูกไม้ถิ่น ยกระดับการผลิตพัฒนาสินค้าGI

**ผู้จัดการรายวัน360** – สศก. เปิดข้อมูลชาวลำปางรวมกลุ่มแปลงใหญ่ปลูกส้มเกลี้ยงผลไม้ประจำถิ่น มุ่งยกระดับมาตรฐานการผลิต พัฒนาสู่สินค้า GI

**นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**

เปิดเผยว่า ส้มเกลี้ยง เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการมากมาย ประกอบด้วยวิตามิน เกลือแร่ มากกว่าส้มชนิดอื่นๆ และมีรสชาติดี ให้ผลตอบแทนสูง คู่มาคู่กับการลงทุน จึงมีการส่งเสริมให้มีการผลิตและการบริหารจัดการเชิงการค้า อีกทั้งในปัจจุบันพื้นที่ในการปลูกส้มเกลี้ยงซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดลำปาง นับว่าเป็นแหล่งปลูกส้มเกลี้ยงที่สำคัญและมีชื่อเสียงมาช้านาน ประกอบกับทางจังหวัดได้ให้ความสำคัญโดยมีหน่วยงานส่งเสริมสร้างการรับรู้และส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิชาการต่างๆ เรื่องการปลูก การดูแลรักษา การตลาด และชี้ให้เห็นความสำคัญและคุณประโยชน์การอนุรักษ์พืชประจำท้องถิ่นให้คงอยู่ เพื่อพัฒนาสู่สินค้า GI ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเกษตร (พ.ศ. 2561-2580) ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น รวมถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้ต้นทุนการผลิตลดลง ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เน้นการส่งเสริมตามข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และให้แปลงส้มเกลี้ยงเป็นแปลงที่ได้มาตรฐาน ตามกระบวนการผลิตพืชอาหารที่ดีและปลอดภัย จากสารพิษ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น แยมส้มเกลี้ยง เครื่องสำอาง เป็นต้น จากการพยากรณ์ ปี 2563 (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2563) คาดว่าจังหวัดลำปางมีพื้นที่ยื่นต้นทั้งหมด 1,118 ไร่ พื้นที่ให้ผล 925 ไร่ ผลผลิตรวม 853,174 กิโลกรัม ผลผลิตเฉลี่ย 922 กิโลกรัม/ไร่

ด้านนายรัชชัย เตชะเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (สศท.1) กล่าวเสริมว่า จากการลงพื้นที่ของ สศท.1 พบว่า แหล่งปลูกส้มเกลี้ยงที่สำคัญของจังหวัดลำปาง อยู่ในอำเภอเถินและอำเภอมะพริก ปัจจุบันเกษตรกรมีการรวมกลุ่มปลูกส้มเกลี้ยงอำเภอเถินภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 สมาชิกแปลงใหญ่ 207 ราย มีพื้นที่ จำนวน 444 ไร่ โดยส้มเกลี้ยงจะเริ่มให้ผลผลิตเมื่อมีอายุ 8 เดือน ระยะเวลาเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 922 กิโลกรัม/ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,246 บาท/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 15 บาท/กิโลกรัม (ราคา ณ พฤษภาคม 2563) ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) ประมาณ 9,589 บาท/ไร่

ด้านการตลาดส้มเกลี้ยงของกลุ่มแปลงใหญ่ส้มเกลี้ยงอำเภอเถินส่วนใหญ่ผลผลิต 95% จำหน่ายให้กับพ่อค้าในพื้นที่และนอกพื้นที่ เช่น พ่อค้าจากตลาดไท กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ซึ่งจะมารับซื้อถึงพื้นที่ที่เหลืออีก 5% ทางกลุ่มจะจำหน่ายเองในพื้นที่ โดยจำหน่ายบริเวณปั้มน้ำมันเชลล์ ปั้มน้ำมัน ปตท. ร้านอาหารสด และร้านโก๋แดง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในรูปของผลสดและแปรรูปน้ำส้มเกลี้ยง อีกทั้งจำหน่ายให้กับสหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด ซึ่งเป็นผู้รวบรวมส่งให้กับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทจะรับซื้อผลผลิตในช่วงเทศกาลสารทจีน (เดือนสิงหาคม) ประมาณ 800 กิโลกรัม ซึ่งจะเห็นผลผลิตที่มีคุณภาพ ผลต้องมีขนาดใหญ่ ผิวเกลี้ยงไม่ขรุขระ ไม่มีเมล็ดงวันทองเจาะ

ทั้งนี้ หากเกษตรกรหรือท่านใดที่สนใจข้อมูลการผลิตและการตลาดส้มเกลี้ยงอำเภอเถิน สามารถสอบถามและขอคำปรึกษาได้ที่นางสายรุ้ง วงศ์ษา ประธานกลุ่มปลูกส้มเกลี้ยงอำเภอเถิน บ้านเลขที่ 136 หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลวง ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โทร. 0-87786-0041.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : ททท.ชง'คลัง'เคาะแพคเกจ กระตุ้นเที่ยวรัฐช่วยจ่าย50% สภาพัฒน์เปิด...

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 15416 หน้า : 1(ล่างซ้าย), 8

## ททท.ชง'คลัง'เคาะแพคเกจ กระตุ้นเที่ยวรัฐช่วยจ่าย50% สภาพัฒน์เปิดกรอบ4แสนล.

ททท.ถกคลัง ออกแพคเกจ  
กระตุ้นท่องเที่ยวลด 50%  
วันนี้ กสทช.เรียก'พอ.  
อสมท'แจง ปมแบ่งค่าคลื่น  
2600 (อ่านต่อหน้า 8)

### ต่อจากหน้า 1

### กระตุ้นเที่ยว

#### สศช.แจงกรอบใช้เงินกู้4แสนล.

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ เปิดเผยว่า ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในด้านต่างๆ ตามกรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท จากพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 1 ล้านล้านบาทนั้น สศช.เรียกหน่วยงานต่างๆ มารับฟังข้อมูลเรื่องระยะเวลาทำงานและการคัดเลือกโครงการต่างๆ ที่จะเปิดให้หน่วยงานราชการไปจัดทำโครงการและยื่นข้อเสนอมาให้กลั่นกรองก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน โดยกำหนดว่าเงินกู้จะเริ่มเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจภายในช่วงไตรมาสที่ 3/2563 หรือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องไปถึงประมาณรายจ่ายปี 2564-2565

นายทศพรกล่าวว่า สำหรับกรอบโครงการต่างๆ ตามวงเงิน 400,000 ล้านบาท ต้องเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1.แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2.แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 3.แผนหรือโครงการเพื่อส่งเสริมกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน และ 4.แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งในส่วนของการคิดการก่อสร้างเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่หลังโควิด-19 จุดแข็งของประเทศไทยคือเรื่องสาธารณสุขของไทยที่ค่อนข้างดีมาก โดยจะใช้เรื่องนี้ในการดึงดูดให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศ หรือไทยเที่ยวไทยก่อนในระยะแรก

#### เน้นศก.ชุมชนมีวงเงินราว2แสนล.

"บทเรียนจากโควิดในครั้งนั้น เมื่อการท่องเที่ยวมี

ผลกระทบอย่างมาก เดิมมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา 40 ล้านคน มีเงินตราต่างประเทศเข้ามา มูลค่ากว่า 2 ล้านล้านบาท พอไม่รายได้เข้ามาหลายกิจการก็ต้องปิดตัวลง ผู้ที่ทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องก็ต้องกลับภูมิลำเนา ฉะนั้น เราจะต้องส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ให้คนกลุ่มนี้ เน้นในเรื่องของเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจชุมชน ที่คาดว่าจะใช้งบประมาณประมาณ 50% หรือประมาณ 200,000 ล้านบาท จากงบประมาณทั้งหมด อาทิ การผลักดันในเรื่องของการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้น, การสนับสนุนให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการส่งเสริมเรื่องการตลาดรวมถึงสร้างแพลตฟอร์มต่างๆ ให้มีการขายผ่านช่องทางออนไลน์ได้สะดวกมากขึ้น เป็นต้น" นายทศพรกล่าว

นายทศพรกล่าวว่า ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวตอนนี้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ระหว่างการจัดทำแพคเกจกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยจะเริ่มมีการส่งเสริมไทยเที่ยวไทย อาทิ การจัดโปรโมชั่นลดราคาที่พักให้กับลูกค้า 40-50% โดยส่วนที่ลดทางรัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายให้กับโรงแรมที่พัก หรือร้านอาหาร เพื่อให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ได้รับค่าโรงแรมเท่าเดิม และอาจมีการคืนภาษีให้ เป็นต้น ซึ่งตอนนี้เป็นเพียงไอเดียเท่านั้น ยังไม่ได้มีการกำหนดว่าจะใช้เป็นแพคเกจใด แต่ในช่วงแรกอาจจะเน้นดึงกลุ่มที่มีกำลังซื้อมาเที่ยว ก่อน เพื่อให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวฟื้นกลับมาได้อีกครั้ง ซึ่งคาดว่าในส่วนของการท่องเที่ยวในประเทศจะมีการขับเคลื่อนแบบเร็วที่สุด ในช่วงไตรมาสที่ 3/2563 นี้

#### มั่นใจขอเงินไม่มีตีเช็คเปล่า

นายทศพรกล่าวว่า นอกจากนี้ ในเรื่องของโทมไลน์หลังจากที่ พ.ร.ก.เงินกู้ ออกมาแล้วนั้น ในกฎหมายได้กำหนดไว้ว่าทางคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ ซึ่งมีมติเป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เป็นคณะกรรมการร่วม ได้ร่วมกันทำกรอบนโยบายเสนอที่ประชุมครม. แล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา หลังจากนั้นวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีการประชุมในเรื่องของการทำรายละเอียด และวันที่ 25 พฤษภาคม ได้เรียกหน่วยงานราชการต่างๆ เข้ามารับฟังรายละเอียดของ

การเสนอขอใช้งบประมาณ โดยหน่วยราชการต้องกลับไปคิดโครงการเพื่อนำมาเสนอคณะกรรมการอีกครั้ง ในวันที่ 5 มิถุนายนนี้ และคาดว่าจะได้เห็นภาพแต่ละโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้แน่นอน

นายทศพรกล่าวต่อว่า ในเรื่องของข้อกังวลว่าโครงการในครั้งนี้อาจมีแค่ปลายเหตุหรือไม่นั้น ยืนยันว่าทางกระทรวงการคลังที่เป็นผู้ทำ พ.ร.ก.เงินกู้ขึ้นมา ได้มีการติดต่อบริษัทที่ขายว่าเงินนี้ถูกกำหนดการใช้ไว้ในระดับหนึ่งแล้ว และกระทรวงการคลังได้ส่งเรื่องมาให้คณะกรรมการกลั่นกรองจัดทำแผนเสนอ ครม.ซึ่งได้ปฏิบัติตามขั้นตอนแล้ว จึงเชื่อว่าระบบต่างๆ มีความชัดเจนพอสมควรว่าจะนำงบประมาณส่วนนี้ไปใช้ในเรื่องใดบ้าง ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีผู้ที่เสนอโครงการเข้ามา เพราะเพิ่งเปิดให้มีการเสนอโครงการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม เป็นวันแรก แต่เชื่อว่านับจากนี้เป็นต้นไปจะมีหน่วยราชการเสนอเข้ามาเรื่อยๆแน่นอน ซึ่งโครงการที่เสนอเข้ามาต้องมีการประเมินเวลาการก่อสร้างไม่เกิน 1 ปี เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการช่วยเหลือในช่วงโควิด-19 และถือว่าเงินที่ใช้ในโครงการเหล่านี้เป็นเงินที่ต้องการหาเงินไปเพื่อให้เกิดผลในระยะยาว อาทิ สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และหวังว่าวงประมาณแผ่นดินปี 2564-2565 จะออกมาในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน

"ส่วนในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการอำนวยการสามัญของสภาผู้แทนราษฎร และฝ่ายสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้น ทางสภาพัฒน์มองว่าเป็นประโยชน์ที่มีคนคอยตรวจสอบและให้ความคิดเห็นต่างๆ จะได้นำข้อมูลมาปรับแต่งให้สมบูรณ์ขึ้น ซึ่งในฝั่งของรัฐบาลก็ได้มีการทำระบบไว้ตรวจสอบแล้วมีคณะอนุกรรมการที่คอยดูแลประเมินผล มีระบบข้อมูลดิจิทัล ระบบผู้ตรวจราชการ และมีการจ้างนิสิต นักศึกษา และภาคประชาชนเข้ามาเป็นผู้ตรวจเพื่อช่วยในการรายงานผลกลับเข้ามาให้คณะกรรมการกลั่นกรองอีกทางหนึ่งด้วย เพื่อเป็นเครื่องยืนยันถึงความโปร่งใส" นายทศพรกล่าว

#### ดึง17หน่วยงานตั้งทีมเราไม่ทิ้งกัน

ที่กระทรวงการคลัง นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : ททท.ชง'คลัง'เคาะแพคเกจ กระตุ้นเที่ยวรัฐช่วยจ่าย50% สภาพัฒน์เปิด...

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 15416 หน้า : 1(ล่างซ้าย), 8

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (แบงก์รัฐ) 17 หน่วยงาน ในการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 โดยจะมีการสานต่อโครงการก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกันสู้ภัยโควิด-19 และจัดตั้งทีมเราไม่ทิ้งกัน เพื่อติดตามสำรวจ และรับทราบความเดือดร้อน พร้อมเร่งเยียวยาฟื้นฟู คนอาชีพ คินรายได้ให้กับประชาชน ตลอดจนออกมาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจของประเทศให้แข็งแกร่ง ซึ่งแบงก์รัฐทั้ง 9 แห่ง ร่วมกันออกสินเชื่อใหม่รองรับโครงการก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกันสู้ภัยโควิด-19 ประมาณ 2.3 แสนล้านบาท

นายอุตตมกล่าว่า ในส่วนของกรมภาษีทั้งสรรพากรสรรพสามิต และศุลกากร เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งผู้ประกอบการและเอกชน โดยมีการเลื่อนเวลาชำระภาษี รวมถึงเร่งให้มีการคืนภาษีให้เร็ว เพื่อให้เงินภาษีไปถึงมือผู้เสียภาษีให้เร็วที่สุด นอกจากนี้ยังมีมาตรการภาษีลดภาษี ยกเว้น ภาษี และลดหย่อนภาษี นอกจากนี้กรมอื่นๆ เช่น กรมบัญชีกลาง ผ่อนปรนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับโควิด-19

"กระทรวงการคลังมีข้อมูลผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับการเยียวยา ทำให้สามารถนำข้อมูลมาประมวลผล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจะส่งทีมเราไม่ทิ้งกันลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสำรวจ ประเมินสภาพความเป็นอยู่เพื่อทราบความเดือดร้อนและความต้องการพื้นฐานของผู้ได้รับเยียวยาทั่วประเทศอย่างทั่วถึง" นายอุตตมกล่า

นายอุตตมกล่าต่อว่า นอกจากนี้จัดให้มีคลินิก คลังสมอง หมอคลัง เราไม่ทิ้งกัน ซึ่งต่อยอดมาจากการรับเรื่องร้องทุกข์เยียวยา ตาม

สาขาของแบงก์รัฐทั่วประเทศ โดยจะให้บริการรับปรึกษาเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ ทั้งด้านอาชีพ บริการทางการเงิน ปัญหานั้นนอกระบบ เป็นต้น และเมื่อได้รับทราบเรื่องราวร้องทุกข์แล้วจะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามเรื่องเพื่อแจ้งผลให้กับประชาชนผู้ร้องทุกข์ต่อไป

### ของบเงินกู้ใหม่ 1 ล้านคน ดันศก.ชุมชน

นายสุริยะ จรุงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวที่กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพธุรกิจอิสระ ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจ้างงานลดลง ด้วยการผลักดันเศรษฐกิจชุมชน ใน 4 มิติ คือ 1.มิติผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยการปรับธุรกิจให้อยู่รอดในสถานการณ์โควิด-19 และเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความปกติวิถีใหม่ หรือนิวโนมอล เช่น การปรับการตลาดรูปแบบใหม่ การเพิ่มผลิตภาพ มาตรฐาน และนวัตกรรม 2.มิติชุมชนและวิสาหกิจชุมชน โดยการสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนจากกรมเพาะนักพัฒนาชุมชน ผ่านการสร้างและยกระดับการค้า การผลิต และบริการ เพื่อให้แต่ละชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น

นายสุริยะกล่าวว่า 3.มิติเกษตร โดยการพัฒนาจากเกษตรเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ผ่านกลไกการสร้างนักธุรกิจเกษตร การใช้ระบบเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลเพื่อทำเกษตรสมัยใหม่ และสุดท้ายมิติที่ 4.มิติประชาชน แรงงาน และบัณฑิตจบใหม่ โดยการสร้างอาชีพอิสระทั้งในแง่ของการสร้างและการนำทักษะของแต่ละคนมาประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงการเริ่มธุรกิจค้าขายและบริการตามของตนเองนัด เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้แต่ละมิติจะมีการช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อให้มีเงินทุนเริ่มทำธุรกิจได้บ้าง ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เปลี่ยนงบประมาณจำนวน 35% จากงบประมาณคงเหลือของปี 2563 นำมาช่วยเหลือและฟื้นฟูใน 4 มิติข้างต้นแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจ้างงานลดลง จะถูกช่วยเหลือให้มีโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพกว่า 6,000 คน และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และขยายผลครอบคลุมให้ทั่วประเทศ จึงได้สั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมการฟื้นฟูทั้ง 4 มิติในระยะต่อไป โดยจะเสนอโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ คาดว่าจะสามารถช่วยประชาชนได้กว่า 1.25 ล้านคน ตามแนวทางข้างต้นนี้ต่อไป โดยใช้งบประมาณรวม 10,000 ล้านบาท ภายใต้ พ.ร.ก.เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาท

### ททท.ถกคลังออกคู่มือหนุนเที่ยว

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยว สิ่งสำคัญในตอนนี้อย่างเร่งด่วนเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการเพื่อช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตในช่วงนี้ไปให้ได้อีกก่อน รัฐบาลจึงมีแนวคิดในการขอคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ สามารถควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสได้ดี โดยการสนับสนุนให้ประชาชนออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น ททท.จึงเตรียมหารือกับกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับข้อเสนอโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงินก้อน 400,000 ล้านบาท ในการสนับสนุนแพคเกจกระตุ้นการท่องเที่ยว ในวันที่ 26 พฤษภาคม อาทิ การออกคู่มือให้เดินทางท่องเที่ยว อาจจะเป็นจ่ายแค่ครึ่งราคา โดยรัฐบาลจะอุดหนุนส่วนต่างดังกล่าวให้ผู้ประกอบการ เมืองต้น ประเมินว่าจะครอบคลุมระยะเวลา 4 เดือนระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายนนี้ เพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนไปสู่ผู้ประกอบการโดยเร็วที่สุด แต่รายละเอียดรูปแบบของแพคเกจยังไม่ชัดเจน ต้องหา

รื้อกับกระทรวงการคลังให้ชัดเจนก่อน

"ต้องหาวิธีทำให้ผู้ประกอบการสามารถช่วยเหลือผลกระทบและพ่วงตัวเองผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ก่อน ซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดเพราะต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่จะใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เงินก้อน 4 แสนล้านบาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ส่วนการปลดล็อกภาคการท่องเที่ยว จะต้องเปิดแบบเป็นขั้นเป็นตอน และเปิดด้วยความระมัดระวัง ซึ่งต้องรอความชัดเจนจากภาครัฐก่อน" นายยุทธศักดิ์กล่าว

### คาดเริ่มต้นเที่ยวระยะใกล้ๆ

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า ในระยะต่อจากนี้ คาดว่ารัฐจะเริ่มผ่อนคลايกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวมากขึ้น อาทิ ร้านอาหาร อุทยานประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และการอนุญาตให้เดินทางข้ามจังหวัดได้ โดยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา ททท.ได้ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการสายการบินพบว่าแม้จะเริ่มเปิดสายการบินได้บ้าง แต่การบินส่วนใหญ่จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้คนกลับภูมิลำเนา หรือการท่องเที่ยวต่างๆ ส่วนการท่องเที่ยวจริงๆ คาดการณ์ว่าในช่วง

เริ่มแรกจะเป็นการเดินทางในระยะใกล้ๆ ก่อน และต้องดำเนินตามท่องเที่ยววิถีใหม่ (นิวโนมอล) เนื่องจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหนักๆ คือ 1.การจำกัดจำนวนคน 2.การเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งส่งผลต่อการจำกัดจำนวนคนเข้าใช้พื้นที่ต่างๆ ลดลง อาทิ โรงแรม 100 ห้อง อาจต้องเหลือเพียง 80 ห้อง เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว ทำให้ต่อจากนี้ ก่อนจะเดินทางท่องเที่ยวจะต้องเกิดการจองล่วงหน้า เพื่อตรวจสอบและควบคุมปริมาณคนเข้าใช้บริการได้ และเพื่อปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งข้อมูลในภาคการท่องเที่ยว จะเกิดการเซตซีโรข้อมูลในภาคการท่องเที่ยวใหม่หมด เพื่อทำชุดข้อมูลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยรูปแบบใหม่แทน

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า ขณะนี้ได้เปิดตัวโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration หรือ เอสเอสเอ (SHA) ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์มาตรฐานใหม่ ซึ่งรวมไว้ทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัย มาตรฐานด้านสาธารณสุข และมาตรฐานด้านการบริการ โดยตราสัญลักษณ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสุขบวกกับความปลอดภัยในทุกๆ การเดินทางท่องเที่ยว โดยขณะนี้มีผู้ประกอบการให้ความสนใจสมัครเข้ารับการประเมินมาตรฐานตราสัญลักษณ์เอสเอสเอจำนวนกว่า 1,442 แห่ง โดยภายใน 2 ปี คาดว่าจะสามารถสร้างมาตรฐานตราสัญลักษณ์เอสเอสเอได้กว่า 70% ของธุรกิจใ





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : ททท.ขง'คลัง'เคาะแพคเกจ กระตุ้นเที่ยวรัฐช่วยจ่าย50% สภาพัฒน์เปิด...

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 15416 หน้า : 1(ล่างซ้าย), 8

ภาคการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับภาคการท่องเที่ยวไทยทั้งระบบ

### อสนค.ปลดล็อกเที่ยวในปท.ม.ย.นี้

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในวันที่ 29 พฤษภาคมนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวฯจะเข้าหารือกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) เพื่อขอปลดล็อกอุตสาหกรรมในภาคการท่องเที่ยวให้สามารถกลับมาเปิดดำเนินการได้สำหรับการปลดล็อกมาตรการล็อกดาวน์เฟส 3 เพื่อผ่อนปรนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว โดยสามารถเดินทางท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดเพื่อให้คนไทยสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศได้ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับการเสนอแพคเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวที่อาจออกมาในรูปแบบการแจกคูปองสนับสนุนและกระตุ้นให้คนไทยเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น

"การปลดล็อกในเฟส 3 น่าจะได้รับการอนุมัติให้ผ่อนปรนกิจกรรมในภาคท่องเที่ยว แต่เชื่อว่าในเฟส 3 จะมีการทยอยผ่อนปรนแบบค่อยๆ อนุมัติเป็น 2 ช่วง หรือ 2 รอบ โดยจะปล่อยให้บางกิจกรรมดำเนินการไปก่อนในระยะ แล้วค่อยปล่อยให้อีกหลายๆ กิจกรรมที่เหลือสามารถดำเนินการได้ และปลายเฟส 3 จะเสนอให้มีมาตรฐานหรือการขอได้แบบต้องมีมาตรฐาน ส่วนกิจกรรมท่องเที่ยวจะเปิดให้เที่ยวข้ามจังหวัด เปิดโรงแรม และร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศที่กำลังจะออกมา" นายพิพัฒน์กล่าว

นายพิพัฒน์กล่าวว่า ในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่ออนุมัติวงเงินของกองทุนเข้าไปช่วยเหลือ ในส่วนของการเอื้อยานักกีฬา บุคลากร และลูกจ้างในด้านการกีฬาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 รายละ 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2563 ส่วนจะเอื้อยาเป็นจำนวนเท่าใด และใช้วงเงินเท่าใดนั้น คงต้องรอให้ที่ประชุมพิจารณาจนสามารถเปิดเผยข้อมูลออกมาได้ ซึ่งเบื้องต้นกองทุนมีเงินเพียงพอที่จะใช้เอื้อยาทั้งหมดแน่นอน

### 'อสมท'โยนกสทท.เคาะแบ่งค่าคลื่น

นายเชมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงกรณีสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ส่งหนังสือถามถึงสัดส่วนเงินเอื้อยาในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600

เมกะเฮิรตซ์ ระหว่าง อสมท และบริษัท เพลย์เวิร์ด จำกัด คู่สัญญาในการบริหารเนื้อหาและการตลาด โครงการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกจะเป็นผู้แบ่งเงินเอื้อยาเอง หรือจะให้ กสทช.เป็นผู้แบ่งให้ ว่า ได้ส่งหนังสือตอบกลับไปยัง กสทช.เรียบร้อยแล้ว เมื่อช่วงเช้านี้ที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้นนั้น กสทช.ต้องเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด เนื่องจาก อสมท ได้คืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อนำไปประมูลรองรับเทคโนโลยี 5จี แล้ว จึงไม่มีสิทธิแบ่งสัดส่วนเงินเอื้อยาเอง

"ขึ้นอยู่กับ กสทช.ว่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้อย่างไร โดยที่ผ่านมา กสทช.มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ เช่น คณะอนุกรรมการพิจารณาการทดแทน ขดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500-2690 เมกะเฮิรตซ์, มีการว่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา 3 แห่ง ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) รวมถึงมีคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. ซึ่งเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เราได้แต่รอ และไม่มีสิทธิที่จะก้าวล่วงได้ แต่ในมุมมองคิดว่า กสทช.จะพิจารณาเพื่อไม่ให้รัฐเสียประโยชน์ เป็นหลักการอยู่แล้ว" นายเชมทัตต์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุม กสทช.จะพิจารณาเงินเอื้อยาในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ ให้กับ อสมท แบ่งเป็น 2 แนวทางคือ 6 ปี และ 8 ปี อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ศึกษาวงเงินเอื้อยามา 3 แนวทาง บนพื้นฐานระยะเวลาการคืนความถี่ 15 ปี ประกอบด้วย แนวทางที่ 1 กรณีแล้วร้ายที่สุด วงเงินเอื้อยาอยู่ที่ 1,573.4 ล้านบาท แนวทางที่ 2 กรณีพื้นฐาน วงเงินเอื้อยาอยู่ที่ 3,809.8 ล้านบาท และแนวทางที่ 3 กรณีที่ดีที่สุด วงเงินเอื้อยาอยู่ที่ 6,685.1 ล้านบาท

### เรียก'เชมทัตต์'แจงแบ่งอย่างไรร

ด้านนายสุภกร ตันตลิลทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันที่ 27 พฤษภาคมนี้ ที่ประชุม กสทช. มีวาระพิจารณาที่สำคัญ 2 วาระ คือ การสรุปวงเงินเอื้อยาการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ ให้กับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หลังจาก กสทช.นำคลื่นย่านดังกล่าวไปเปิดประมูล

5จี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

"ผมได้ออกหนังสือเรียกให้นายเชมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท เข้ามาชี้แจงต่อบอร์ดในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ เวลา 09.30 น. ว่า จะเอาอย่างไร จะแบ่งสัดส่วนอย่างไร หรือให้ใครเป็นผู้แบ่งสัดส่วนเงินเอื้อยา เพราะที่ผ่านมาแม้มีแต่เล่นแง่มโยมตอบหนังสือกลับมาหลักๆ โดยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ศึกษาวงเงินเอื้อยามา 3 แนวทาง บนพื้นฐานระยะเวลาการคืนความถี่ 15 ปี ประกอบด้วย แนวทางที่ 1 กรณีแล้วร้ายที่สุด วงเงินเอื้อยาอยู่ที่ 1,573.4 ล้านบาท แนวทางที่ 2 กรณีพื้นฐาน วงเงินเอื้อยาอยู่ที่ 3,809.8 ล้านบาท และแนวทางที่ 3 กรณีที่ดีที่สุด วงเงินเอื้อยาอยู่ที่ 6,685.1 ล้านบาท ซึ่งตามความเห็นผม อสมท ควรได้รับไม่ข้อ 2 ก็ข้อ 3" นายสุภกรกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมากสทช.ได้ให้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาสัดส่วนเงินเอื้อยว่าจะให้ กสทช.เป็นผู้แบ่งสัดส่วนเงินเอื้อยาดังกล่าวให้ อสมท และเพลย์เวิร์ดเลย หรือ อสมท จะเป็นผู้แบ่งสัดส่วนเงินเอื้อยาดังกล่าวเอง หลังจากคณะอนุกรรมการพิจารณาการทดแทน ขดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500-2690 เมกะเฮิรตซ์ มีมติให้แบ่งวงเงินเอื้อยาก็ให้ อสมท 50% และคู่สัญญา 50% แต่สุดท้ายก็ไม่มีข้อสรุป โดยสัดส่วนการจ่ายเงินเอื้อยานั้น กสทช.จะจ่ายเงินเอื้อยาให้ อสมท และเพลย์เวิร์ด ในสัดส่วนตามที่ได้รับเงินค่าประมูลคืน 2600 ซึ่งระยะเวลาจ่ายเงิน 10 ปี 7 งวด โดยเริ่มจ่ายปีแรก 302.3 ล้านบาท ส่วนปีที่ 2-4 ยกเว้นจ่ายตามเงื่อนไขการชำระคืนค่าประมูลคืน 2600 จากนั้นปีที่ 5-10 จ่ายปีละ 1,063.8 ล้านบาท

### อภส.เร่งโอนเงินเอื้อยาเกษตร

รายงานข่าวจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม สศก.ได้ส่งสรุปภาพรวมการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และรายงานความคืบหน้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบดังนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย กรมสรรพสามิต สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสำนักงานบริหารจัดการหนี้สาธารณะ เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันเวลา โดย ธ.ก.ส.ได้ปรับแผนการโอนเงินให้แก่เกษตรกรจากเดิมที่จะโอนเงินเฉพาะในวันทำการเป็นดำเนินการโอนเงินให้แก่เกษตรกรทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีแผนการโอนเงินต่อเนื่องในวันที่ 26-29 พฤษภาคมนี้ รวม 4 วัน เกษตรกร



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ มติชน  
หัวข้อข่าว : ททท.ชง'คลัง'เคาะแพคเกจ กระตุ้นเที่ยวรัฐช่วยจ่าย50% สภาพัฒน์เปิด...

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
ฉบับที่ : 15416 หน้า : 1(ล่างซ้าย), 8

จำนวน 2,019,434 ราย วงเงินประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ล่าสุด การโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกร อ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้วตั้งแต่วันที่ 15-25 พฤษภาคม รวม 8 วัน เกษตรกรจำนวน 4,722,105 ราย วงเงินประมาณ 2.3 หมื่นล้านบาท โดยในวันที่ 25 พฤษภาคม โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร จำนวน 499,746 ราย จำนวนเงินประมาณ 2.4 พันล้านบาท ทั้งนี้มีจำนวน 438,251 รายที่ยังไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้เนื่องจากไม่พบหมายเลขบัญชี, เกษตรกรไม่แจ้งบัญชีธนาคารอื่นเพื่อรับเงินเยียวยาผ่านเว็บไซต์ <https://www.เยียวยาเกษตรกร.com>

ข่าวแจ้งว่า ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบและอุทธรณ์สิทธิ ผ่านเว็บไซต์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากมีการนำข้อมูลอุทธรณ์เข้าระบบแล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนภูมิภาคจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลภายใน 3 วัน แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้ จะส่งต่อให้หน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบข้อมูลภายใน 5 วัน นับจากภูมิภาคดำเนินการ หากมีการอนุมัติ เกษตรกรจะได้รับสิทธิเงินเยียวยา แต่หากหน่วยงานต้นสังกัดไม่สามารถพิจารณาได้ ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการเยียวยา เพื่อตรวจสอบข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการภายใน 12 วัน หากมีการอนุมัติ เกษตรกรจะได้รับเงินเยียวยา

### หุ้นเอเชียปิดตลาดในแดนบวก

ตลาดหุ้นในเอเชียปิดตลาดในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ในการซื้อขายเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ได้รับแรงหนุนจากการปลดล็อกดาวในหลาย

ประเทศ ในเอเชีย ยุโรป หรือแม้แต่ในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายงานข่าวที่ว่า ญี่ปุ่นเตรียมยกเลิกภาวะฉุกเฉินในพื้นที่มหานครโตเกียวในวันเดียวกันนี้ ตามหลังการประกาศเปิดเมืองของประเทศอย่าง กรีซ เยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก รวมถึง สเปน และอิตาลีที่ เตรียมเปิดพรมแดนฟื้นฟูการท่องเที่ยวอีกครั้ง

ในขณะที่ตลาดหุ้นฮ่องกงที่เปิดตลาดตั้งลงหนักถึง 1 เปอร์เซ็นต์จากปัญหาการชุมนุมประท้วงระลอกใหม่ ค่อยๆ มีแรงซื้อกลับเข้ามาในช่วงบ่าย หนุนให้ปิดตลาดในแดนบวกได้สำเร็จ โดยนักวิเคราะห์เชื่อว่า เป็นผลจากปัจจัยเชิงจิตวิทยาที่นักลงทุนมองว่าความเคลื่อนไหวในหลายๆ ประเทศกำลังช่วยให้โลกกลับคืนสู่ภาวะปกติได้ แม้จะอยู่ในบรรยากาศตึงเครียดของความขัดแย้งสหรัฐอเมริกา-จีนก็ตาม

ตลาดหุ้นโตเกียวปิดตลาดบวกเพิ่มขึ้น 1.7 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ตลาดชิตินีเย่ บวกมากกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเวลลิงตันและโซล ก็ปิดบวกมากกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ ตลาดเซี่ยงไฮ้ปิดเพิ่มขึ้น 0.2 เปอร์เซ็นต์อยู่ในแดนบวกเช่นเดียวกับไทเปและกรุงเทพฯ

ราคาน้ำมันถูกเทขายอย่างหนักในช่วงเช้าก่อนที่จะได้เพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับราคา ก่อนหน้านี้ โดยราคาน้ำมันดิบดิบเบรนต์ที่ 0.7 เปอร์เซ็นต์มาอยู่ที่ 33.48 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เบนท์ ปรับตัวสูงขึ้นเพียง 0.1 เปอร์เซ็นต์มาอยู่ที่ 35.16 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : เว็บพนักออนไลน์ป่วน ไทยชนะ โผล่ระบบเช็คกิน

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 22771 หน้า : 1(กลาง), 13, 15

# เว็บพนักออนไลน์ป่วน

# ไทยชนะ โผล่ระบบเช็คกิน

**ก.ต.ทิจิทัลรับระบาคจริง!  
'กลาโหม'โยนหมายหน้า  
รืกหัวคิวโรงแรมกักตัว  
อนูทินปักคนสธ.เอี่ยว**

ศบค.เดือนมิถุนาชีพเปิดเว็บไซต์ไทยชนะปลอมหวังหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของประชาชน แถมมีข้อมูลขยะชวนเล่นเว็บพนักด้วย สั่งลดขนาดชุดตรวจกิจการ/กิจกรรมให้เล็กลง ใช้ทำที่ที่นุ่มนวลขึ้น ★ **มีต่อหน้า 13**

**เว็บพนัก** ☆ **ต่อจากหน้า 1**  
หลังผู้ประกอบกรรเรียนเจ้าหน้าที่ไปตรวจกลุ่มใหญ่ใช้ภาษารุนแรง วอนประชาชนให้ความร่วมมืออีกอาทิตย์มีหวังได้ผ่อนปรนระยะ 3 “บักดู” สั่งล่าคนรืคหัวคิวโรงแรม ที่ต้องการเข้าเป็นสถานที่กักตัวคนกลับจากต่างประเทศ “อนูทิน” ไม่เชื่อคนสธ.เอี่ยวเรียกหัวคิวโรงแรม 40 เปอร์เซ็นต์เรียกร้องให้ผู้เสียหายเอาหลักฐานจงรบิดมาเป็นหลักฐานพบเป็นใครที่นไม่เสีย “ศรีสุวรรณ” ปูด เป็นคนในราชการ

อักษรย่อ “พ” 4 กระทรวงจับมือวางมาตรการเปิดโรงเรียนปฐมวัยละเอียดยิบ ทำกิจกรรมกลุ่มไม่เกิน 6 คนคลังเปิดตัวเว็บไซต์ [www.เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com](http://www.เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com) ให้เช็กมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ของสถาบันการเงินรัฐทั้ง 9 แห่ง ธ.ก.ส.เร่งจ่ายเงินเยียวยาไม่เว้นวันหยุดราชการ วอนให้อีกกว่า 4 แสนรายรีบแจ้งบัญชีธนาคารผ่านเว็บไซต์ “พิพัฒน์” ชง ศบค.ปลดล็อกไทยเที่ยวไทยเฟส 3 เดือนมิ.ย. เปิดโรงแรมร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยว

พร้อมขง “มวยตู้” ถ่ายทอดสดด้าน “ประวิตร” ประชุมเยียวานักกีฬา 27 พ.ค. สมอ. เชือดท็อปส์มาร์เก็ตต่อจากเขว่นอีเลฟเว่น หลังพบหลอกวางประชาชนขาย “เฟซซิลด์” ติด มอก.ของเล่น

กรณีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างหนักในประเทศไทย ส่งผลให้รัฐบาลตัดสินใจประกาศพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) บริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน ยกกระตึบการควบคุมสถานการณ์แพร่เชื้อ สั่งปิดสถานที่หลายประเภทที่เป็นแหล่งชุมนุมของประชาชน ส่งผลให้บริษัทเอกชนจำนวนมากต้องปิดกิจการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคร้าย สร้างผลกระทบต่อลูกจ้างจำนวนมาก เป็นที่มาของมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทุกภาคส่วน ด้วยการให้ลงทะเบียนในเว็บไซค์อย่างเป็นทางการหลายเว็บไซค์ของรัฐบาลเพื่อรับเงินเยียวา ต่อมารัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. จนสถานการณ์เริ่มดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงจึงทยอยออกมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 1-2 และประกาศเลื่อนเคอร์ฟิวออกไปเป็น 23.00-04.00 น. แต่ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯไปอีก 1 เดือนถึงสิ้นเดือน มิ.ย.ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

● **เดือนระวังเว็บ “ไทยชนะ” ปลอม**  
ความสืบหน้าจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ติดสันติไมตรีที่เนียบรัฐบาล



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : เว็บพันออนไลน์ป่วน ไทยชนะ โผล่ระบบเช็กอิน

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 22771 หน้า : 1(กลาง), 13, 15

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 25 พ.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก สบค. แถลงว่า ผลการลงทะเบียน แพลตฟอร์ม www.ไทยชนะ.com มีร้านค้าลงทะเบียนแล้ว 106,235 ร้าน มีจำนวนผู้ใช้งาน 11,757,624 คน แต่พบว่า มีผู้เช็กอินมากกว่าเช็กเอาต์ ขอความร่วมมือให้ดำเนินการควบคุมกันไปเพื่อ ความชัดเจนของข้อมูล ทั้งนี้ แพลตฟอร์มไทยชนะ ปลอมขึ้นมา มีสีสัน โดให้เหมือนของจริงแตกต่าง เพียงรายละเอียดเล็กน้อย ขอให้ประชาชนระมัดระวัง เพราะคนที่ทำแพลตฟอร์มปลอมหวังดึงข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นขอให้สังเกตว่าแพลตฟอร์ม ไทยชนะของจริงจะใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้ทันที ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแต่อย่างใด

● **ลดขนาดชุดตรวจกิจการเล็กกล**

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า สำหรับผลการปฏิบัติงาน ด้านความมั่นคงช่วงเคอร์ฟิวคืนวันที่ 24 พ.ค. ต่อเนื่องเข้าวันที่ 25 พ.ค. มีคนออกนอกเคหสถาน 254 คน ลดลงจากคืนก่อน 87 คน ชุมชุมมีผู้คุม 5 คน ลดลงจากคืนก่อน 22 คน เจ้าหน้าที่ยืนยันว่า ชุดตรวจ และด่านตรวจมีปริมาณเท่าเดิม อาจเป็นเพราะ เมื่อคืนมีฝนตกลงมาหรือไม่ ทำให้ผู้ฝ่าฝืนลดลง แต่ขอขอบคุณไทยทุกคนที่ให้ความร่วมมือ ส่วน เสียชีวิตกรณีชุดตรวจกิจการ/กิจกรรมใช้เจ้าหน้าที่ จำนวนมาก ใช้ภาษารุนแรง มีการตรวจซ้ำซ้อน ที่ประชุม สบค. วงเล็กพูดคุยจะปรับลดขนาดชุด ตรวจและปรับทำให้นุ่มนวลขึ้น จะเน้นตรวจตาม เบาะแสที่ร้องเรียนเข้ามา ในฐานะ โฆษก สบค. ต้อง ขอภัยที่เกิดเรื่องแบบนี้และจะทำให้ดีที่สุด

● **วอนท่องอากาศร์อย่าตัก**

เมื่อถามถึงกรณีมีผู้เสียชีวิตที่เดินทางกลับ จากกรุงเทพฯ และอยู่ระหว่างกักตัวที่ จ.บุรีรัมย์ ตรวจสอบหรือยังว่าเป็นโควิด-19 หรือไม่ นพ. ทวีศิลป์กล่าวว่า เพิ่งทราบจากข่าว เจ้าหน้าที่กรม ควบคุมโรคเข้าตรวจสอบแล้ว ยังไม่ยืนยันว่าเป็น โควิด-19 แต่ภาพที่ออกมามีเจ้าหน้าที่ใส่ชุดพีพีอี (PPE) เป็นเพียงมาตรการป้องกัน ยังไม่มีอะไร น่ากังวลและน่ากลัวทุกอย่างอยู่ในระบบการสอบสวน โรค ขอให้เจ้าหน้าที่ทำงานก่อน เมื่อชัดเจนแล้วจะ เปิดเผยต่อไป วันนี้เรายังต้องการความร่วมมือจาก ทุกคนเพราะสัปดาห์นี้จะเข้าสู่การเตรียมการประกาศ ผ่อนปรนระยะที่ 3 จะผ่านไปด้วยดีหรือไม่ ขึ้นอยู่ กับช่วงเวลาที่เหลืออีกสัปดาห์กว่าๆ ขอให้ทุกคน ป้องกันตัวเหมือนที่ผ่านมา จนมีตัวเลขผู้ป่วย ศูนย์รายหลายวัน ต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก 5 ข้อ การ์ดอย่าตก ต้องทำแบบนี้อย่างดีไป

● **ดีเอสไอล่าขบวนการปลอมเว็บ**

ด้าน นพ.พลวรรณ วิฑูรกุลจิต ผู้ตรวจราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) แถลงว่า การใช้งานระบบไทยชนะ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา ถือว่าคนไทยให้การตอบรับเป็นอย่างดี ขอขอบคุณร้านค้า กิจการ ที่ติดคิวอาร์โค้ดบริเวณ ทางเข้า-ออก ส่วนกรณีปลอมแปลงเว็บไซต์ไทย ชนะ เขาพยายามทำให้เหมือนจริงที่สุด ขอแนะนำ ให้หลีกเลี่ยงการเข้าเว็บไซต์ทางช่องทางกูเกิล ควร พิมพ์เข้าไปเองว่า www.ไทยชนะ.com เพื่อ ป้องกันความผิดพลาด ทั้งนี้ เว็บไซต์ปลอมเมื่อลง ทะเบียนจะแจ้งเตือนเอสเอ็มเอสยืนยันว่าระบบของ เราไม่มีส่งเอสเอ็มเอสให้ประชาชนกระทรวงดีอีเอส กำลังดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ทำเว็บไซต์ปลอม อย่างไม่รู้ตัว ขณะนี้ระบบสามารถรองรับภาษา อังกฤษได้แล้วเตรียมพัฒนารองรับภาษาจีนเกาหลี มาเลเซีย ญี่ปุ่น พม่า และเขมร เพื่อให้ชาวต่างชาติ เข้าใจว่าเราทำถึงทำอะไรอยู่

● **รับมีข้อความขยะชวนเล่นพนัน**

เมื่อถามว่า กรณีเมื่อเช็กอินแล้วจะได้รับ ข้อความขยะ เช่น เว็บไซต์ชวนเล่นพนัน นพ.พลวรรณ กล่าวว่าเป็นเฉพาะ โทรศัพท์ระบบไอโอเอสเท่านั้น เว็บไซต์โฆษณาประเภทนี้ระบามาตั้งแต่แรกแล้ว เราดำเนินการแล้ว และรู้แล้วว่าอยู่แถวไหน อย่างไร ถ้าใครกำลังทำอยู่ขอให้หยุด อย่างไรก็ตาม เราคิด ระบบมาหลายรูปแบบ อาสาลำบากในช่วงแรก แต่ พอทำแล้วจะเกิดความคุ้นชินเหมือนกับการสวม หน้ากากอนามัย ขอรบกวนทำไปเรื่อยๆ ถ้าทำไปเรื่อยๆ จะชินไปกับมันจนทำนองว่าถือของยุ่งยาก ที่งานกำลังพัฒนาระบบเพื่อให้ท่านใช้อย่างราบรื่น ย้ำว่าเอาไปทำอย่างอื่นไม่ได้เพื่อคุ้มครองโรคเท่านั้น

● **สั่งทหารดูแลผู้กักตัวคูจกรครบคร**

ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์-โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน การประชุมสภากลาโหมประจำเดือน พ.ค. พ.ค. ลงชีพ ดันตระวาณิช โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงหลังประชุมว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้ย้ำให้หน่วย ขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ ลงความต่อเนื่อง สนับสนุน สบค. และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา สถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (สปม.) อำนาจการ จัดการพื้นที่กักกันโรคแห่งชาติ และพื้นที่กักกันโรค แห่งรัฐทางเลือกพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ มาตรการการคัดกรองและสถานที่กักตัวควบคุม โรคให้มีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับรองรับคนไทย และชาวต่างประเทศที่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศ ไทยที่ประสงค์เดินทางกลับไทยอย่างต่อเนื่อง ดูแล ทุกคนให้เสมือนคนในครอบครัว

● **“บักดู” สั่งล่าคนหักหัวคิวกักตัว**

พล.ท.คงชีพกล่าวถึงกรณีมีข่าวบุคคลแอบอ้าง หักหัวคิวโรงแรมที่ใช้เป็นสถานที่กักตัวคนไทยที่ กลับจากต่างประเทศ (State Quarantine) ว่าเป็น ความตั้งใจของกระทรวงกลาโหมกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงมหาดไทย (มท.) ที่ทำงานร่วมกัน ในการจัดหาโรงแรมเพื่อใช้เป็นสถานที่กักตัว ยืนยันว่า รัฐบาลไม่มีนโยบายเรียกผลประโยชน์ สิ่ง ที่ดำเนินการคือการให้ผู้ประกอบการได้รับผลประโยชน์ สูงสุด และนำคนไทยที่กักตัวอยู่ต่างประเทศกลับ ประเทศ ยืนยันว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่คนป่วย เพียงแต่ ต้องเข้าสู่กระบวนการควบคุมโรค 14 วันก่อนหน้านั้น กระทรวงสาธารณสุขแถลงถึงเรื่องการหักหัวคิวไปแล้ว หากใครพบเบาะแสแจ้งไปยังกระทรวงสาธารณสุขได้

● **โยนนายหน้าเรียกผลประโยชน์**

“จากที่ได้พูดคุยกับนายกสมาคมธุรกิจ โรงแรม ภาคตะวันออกทราบว่า เป็นเรื่องจริง ขณะนี้อยู่ระหว่าง พยายามให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ ต้องไปดูข้อมูลเพิ่มเติม ว่า มีใครอยู่เบื้องหลังหรือไม่ รัฐบาลไม่มีนโยบายเก็บ ค่าหัวคิว เพราะเรื่องดังกล่าว เราดำเนินการมาตั้งแต่ วันที่ 4 ก.พ. กับกลุ่มคนไทยที่กักตัวอยู่อื่น จนถึง ปัจจุบันไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้ ทราบว่าคนที่ดำเนินการ เรื่องนี้เป็นนายหน้าที่ไม่เปิดเผย โดยตรงและ เรียกผลประโยชน์” พล.ท.คงชีพกล่าว

● **“อนุทิน” ไม่เชื่อคน สธ.เรียกหัวคิว**

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงกรณีผู้ประกอบการ โรงแรมร้องเรียนว่า มีกลุ่มคนอ้างว่าเป็นคนจัดอีเวนต์ กระทรวงสาธารณสุข เข้าไปประสานว่าสามารถให้ การช่วยเหลือให้ผ่านการประเมิน เป็นสถานที่ที่รัฐ จัดไว้แล้วก็ผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ แต่ ต้องหักค่าหัวคิว 40 เปอร์เซ็นต์ว่า หากมีเรื่องเช่นนี้ เกิดขึ้นจริง ขอให้ผู้ร้องนำหลักฐานมาร้องเรียนได้ที่ ดินที่กระทรวงสาธารณสุขตลอดเวลา หลักฐานที่ว่า อาจจะไม่ใช่ใบเสร็จเพราะยังไม่เกิดขึ้น แต่การไป ประสานหักหัวคิวแบบนี้ถือว่าเป็นการที่ผิดแล้ว ตนเชื่อว่าโรงแรมมีห้องว่างปิดอยู่แล้ว น่าจะเก็บข้อมูล เอาไว้อย่างน้อย 30 วัน ขอให้นำมาร้องเรียนได้เลย

● **ชูโครเอียวฟันไม่เลี้ยง**

นายอนุทินกล่าวต่อว่า เป็นไปไม่ได้ที่คน สาธารณสุขจะทำเรื่องแบบนี้ เพราะเราถูกเทรน มาให้รักษาคอนไซ เพราะฉะนั้นหากคนพูดไม่จริง ไม่มีหลักฐาน กระทรวงสาธารณสุขจะฟ้องร้อง ไม่ได้หมายความว่าไม่เชื่อ ตนจะตรวจสอบ หากมี คนกระทรวงสาธารณสุขทำเรื่องแบบนี้จริง จะเอาผิด ให้ถึงที่สุดเช่นเดียวกัน การอนุมัติให้เป็นสแตง-ควอรินทีนอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้มีมติรับ จัดอีเวนต์ ดังนั้นถ้าไม่เห็นหน้าอย่าไปเชื่อ ถ้าใคร





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : เว็บพนันออนไลน์ปูน ไทยชนะ โผล่ระบบเช็กอิน

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 22771 หน้า : 1(กลาง), 13, 15

ไปทำแบบนี้อให้อัดคลิป อัปเดตวิดีโอเพื่อเป็นหลักฐานได้เสีย หรือเอาถ้อยแถลงออกมามา ทั้งโต๊ะแถลง ประณามไปเลยว่ามีคนแบบนี้อาศัยความเดือดร้อนของคนที่มาหา กิน จะขอทานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจัดเจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลด้วย

### ● “ศรี” ปุด “พ.พาน” เอี่ยวรับสินบน

ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายศรีสุวรรณ จรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตรวจสอบกรณีกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว จ.ชลบุรี ออกมาระบุว่า มีเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับสินบน 30-40 เปอร์เซ็นต์ จากเงินที่รัฐบ่าจ่ายให้ 1,000 บาท/ราย/วัน จากกลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับการที่โรงแรมจะได้รับคัดเลือกเป็นสถานที่กักตัวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ คนที่ออกมาพูดเป็นผู้ประกอบการเอง น่าเชื่อถือ ไม่ควรจกฉวยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มาหลอกลวงประชาชน เรื่องแบบนี้ไม่มีโรงกล้าทำ นอกจากคนในสภ. โดยเฉพาะขณะนี้เริ่มมีกระแสข่าวว่าเป็นคนในราชการอัยการหรือเพพานอยากให้ผู้ตรวจการแผ่นดินไปตรวจสอบและควรต้องสอบโฆษกสภ.ด้วย เนื่องจากออกมาปฏิเสธข่าวทันที ทั้งที่ยังไม่มีการสืบสวนสอบสวน อาจเกี่ยวพันหรือเกี่ยวโยงกันได้ เรื่องนี้สร้างความอับอายไปทั่วโลก ยังไม่สืบสวนสอบสวนออกมาแก้ข่าวได้อย่างไร

### ● 4 กระทรวงรับมือเด็กปฐมวัย

ที่กระทรวงสาธารณสุข พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยว่า เรื่องนี้เป็นการทำงานร่วมกัน 4 กระทรวงคือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทย ประชุมกันอย่างต่อเนื่องร่วมกับสมาคมวิชาชีพ อาทิสมาคมโรงเรียนอนุบาล สมาคมศูนย์ดูแลเด็ก ดูแลตั้งแต่แรกเกิดถึงช่วงเข้าอนุบาล เพื่อรองรับการที่ผู้ประกอบการกลับไปทำงานได้ เป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ สิ่งสำคัญคือการจัดจุดคัดกรองวัดไข้ครู เด็ก ผู้ปกครอง พื้นที่ภายในโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นเข้าเด็ดขาด หลักการเมื่อครูคัดกรองตัวเองเข้าพื้นที่โรงเรียนแล้ว ต้องเปลี่ยนชุดใส่หน้ากาก บางแห่งสวมเฟซชีลด์ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนมารับดูแลนักเรียนต่อ ส่วนเด็กนักเรียนเมื่อผ่านการคัดกรองแล้วต้องเปลี่ยนชุด เปลี่ยนหน้ากากผ้า ทำความสะอาดร่างกายและมือ เป็นต้น นอกจากนี้ ครูยังต้องหาวิธีรับมือการดูแลเด็กๆด้วย โดยเฉพาะเด็กใหม่ที่อาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวรับต่อจากผู้ปกครองหลังรับกลับบ้านให้รับเขาเด็ก

อายน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที

### ● ทำกิจกรรมกลุ่มไม่เกิน 6 คน

พญ.พรรณพิมลกล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องการทำกิจกรรมแนววิถีการ ให้เด็กทำกิจกรรมแบบกลุ่มไม่เกิน 6 คน ไม่ให้มีปฏิสัมพันธ์ข้ามกลุ่ม หรือมีน้อยที่สุดแยกของใช้ส่วนตัวและของใช้เฉพาะกลุ่ม ก่อนใช้อุปกรณ์ต่างๆต้องล้างมือ หลังใช้เสร็จต้องล้างมือและล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ของเล่นด้วยยาฆ่าเชื้อ การจัดที่นั่งรับประทานอาหาร ที่นอนกลางวันต้องวันละครั้งห่าง 2 เมตร เป็นต้น ขอความร่วมมือผู้ประกอบการหากเด็กป่วยให้หยุดอยู่บ้าน และ โรงเรียนต้องจัดให้มีห้องแยกกรณีเจอเด็กป่วย รวมถึงกรณีสงสัยให้แยกเด็กออกทันทีแล้วประสานสถานพยาบาลให้เข้าไปดูแล

### ● วอนพ่อแม่เด็กเป็นหูเป็นตา

เมื่อถามถึงมาตรการติดตามและมาตรการควบคุมการเข้าเรียนในโรงเรียน พญ.พรรณพิมลกล่าวว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของภาครัฐมีประมาณ 4 หมื่นแห่งอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทย โดยห้องในส่วนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเอกชนคุยกับสมาคม และเตรียมบุคลากรเรียนรู้สำหรับเด็กแต่ละจุดแล้ว การตรวจสอบมาตรฐานจะมีเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจอยู่แล้ว แต่ปัญหาอีกอย่างที่ไม่ทั่วถึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นหูเป็นตาทำแบบประเมินส่งเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อให้สามารถลงไปเจาะในบางส่วนซึ่งไม่สามารถทำได้ตามมาตรฐาน หากมีการระบาดเกิดขึ้นเหมือนกับการระบาดของโรคอื่นคือ การพิจารณาปิดชั้นเรียน ปิดทั้งโรงเรียน และให้กรมควบคุมโรคเข้าไปดูแลต่อ

### ● ยังไม่เคาะเปิด ร.ร.นานาชาติ

นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เผยกรณีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) เสนอให้ทบทวนการเปิดภาคเรียนโรงเรียนเอกชนประเภทโรงเรียนนานาชาติ 216 แห่ง ให้สามารถดำเนินการเปิดภาคเรียนวันที่ 1 มิ.ย. ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล เสนอ สช.พิจารณา ไม่ใช่ว่า ศธ.จะดำเนินการได้ทันทีอีกทั้งการดำเนินการต่างๆ ต้องคำนึงถึงความพร้อม ความเหมาะสมทุกด้าน ส่วนการเสนอเพื่อพิจารณาขอเปิดโรงเรียน รวมถึงโรงเรียนกลุ่มอื่นๆด้วยหรือไม่ ต้องดูความเหมาะสมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสเปลี่ยนแปลงทุกวัน ดังนั้น ต้องดูว่าขับเคลื่อนแนวทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไร ศธ.พิจารณาสถานการณ์แพร่ระบาดและความเหมาะสมเรื่องต่างๆต่อเนื่องหลังจากสำรวจความพร้อมรอบด้านแล้วหากมีทางเลือกที่เหมาะสมกว่าจะพิจารณา

ไปตามความเป็นจริง ช่วงการเตรียมความพร้อม 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาศธ.เห็นปัญหาจะไม่ปล่อยให้ปัญหาเรื่องร้องหรือการล่าช้าปัญหาทุกอย่างต้องไปถูกรื้อแก้ไข

### ● เปิดเว็บ 9 สถาบันการเงินรัฐ

นายคมภพ วีระพล รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เผยว่า นายอุดม ตวนนาย รมว.คลัง มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ร่วมกับสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จัดทำเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน .com เพื่อรวบรวมและเป็นช่องทางเข้าถึงข้อมูลมาตรการด้านการเงินของสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่ง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ลูกค้า ประชาชนและกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เว็บไซต์ดังกล่าวสามารถเลือกค้นหาสถาบันการเงินของรัฐแต่ละแห่ง ประกอบด้วย 1.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 2.ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) 3.ธนาคารออมสิน 4.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 5.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 6.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) 7.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 8.บริษัท ตลาดรองสินค้าเชื้อเพลิง (บตท.) และ 9.บริษัท ประกันสินค้าเชื้อเพลิง (บสย.)

### ● ช่วยเหลือประชาชนช่วงโควิด

นายคมภพกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังสามารถเลือกตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ ได้แก่ 1.เกษตรกรและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) เกษตรกร 2.ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป 3.ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 4.ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก และ 5.ผู้ใช้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน (นอนแบงก์) มาตรการต่างๆยังจัดกลุ่มตามการช่วยเหลือเป็นด้านๆ ได้แก่ พักชำระเงินต้น/ดอกเบี้ย ลดอัตราดอกเบี้ย ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ หรือเพิ่มเงินเชื่อใหม่ให้ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการเงินให้ประชาชนและผู้ประกอบการรวมทั้งสนับสนุนแหล่งเงินให้ประชาชนและผู้ประกอบการให้มีสภาพคล่องดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เงื่อนไขแต่ละมาตรการจะขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละแห่งเป็นผู้พิจารณาอนุมัติตามความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ลูกค้า ประชาชน และผู้ประกอบการที่สนใจเข้าสู่ข้อมูลได้ทาง www.เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com หรือเข้าทางเว็บไซต์ของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ www.gfa.or.th ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.2563 เป็นต้นไป.





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : เว็บพันออนไลน์ป่วน ไทยชนะ โผล่ระบบเช็กอิน

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 22771 หน้า : 1(กลาง), 13, 15

### ● โอนเงินเกษตรกรไม่เว้นวันหยุด

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

สรุปภาพรวมการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และรายงานความสืบหน้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหมการยางแห่งประเทศไทยกรมสรรพสามิต สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันเวลา ขณะเดียวกัน ธ.ก.ส.ปรับแผนการโอนเงินให้แก่เกษตรกร จากเดิมจะโอนเงินเฉพาะวันทำการ เป็นดำเนินการโอนเงินให้แก่เกษตรกรทุกวัน ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ มีแผนการโอนเงินต่อเนื่องวันที่ 26-29 พ.ค.รวม 4 วัน ให้ับเกษตรกร 2,019,484 ราย เป็นเงิน 10,097.17 ล้านบาท ล่าสุด ธ.ก.ส.โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้วตั้งแต่วันที่ 15-25 พ.ค. 8 วัน 4,722,105 ราย จำนวนเงิน 23,810.53 ล้านบาท วันที่ 25 พ.ค. โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร 499,746 ราย จำนวนเงิน 2,498.73 ล้านบาท

### ● เร่งแจ้งบัญชีธนาคาร

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรสามารถตรวจสอบและอุทธรณ์สิทธิ์ผ่านเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังนำข้อมูลอุทธรณ์เข้าสู่ระบบแล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนภูมิภาคจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลภายใน 3 วัน หากไม่สามารถดำเนินการได้จะส่งต่อให้หน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบข้อมูลภายใน 5 วัน นับจากภูมิภาคดำเนินการ หากอนุมัติ เกษตรกรจะได้รับสิทธิเงินเยียวยา ถ้าหน่วยงานต้นสังกัดไม่สามารถพิจารณาได้ ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการเยียวยาดำเนินการภายใน 12 วัน นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรได้ 438,251 ราย เนื่องจากไม่พบหมายเลขบัญชี ธ.ก.ส. และเกษตรกรไม่ได้แจ้งบัญชีธนาคารอื่นเพื่อรับเงินเยียวยาผ่านเว็บไซต์ <https://www.เยียวยาเกษตรกร.com> ธ.ก.ส.จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารผ่านเว็บไซต์โดยเร็ว

### ● เฟส 3 เปิดโรงแรมก่อนมวยคู่

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า จะเสนอที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานวันที่ 29 พ.ค. เพื่อปลดล็อกอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว ให้สามารถเปิดดำเนินการได้ เพื่อให้มีผลบังคับในเฟส 3 ในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ เพื่อผ่อนปรนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ให้เดินทางท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด เพื่อให้คนไทยสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศได้ พร้อมเสนอแพ็คเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวรัฐบาลวงแนวทางแจกคูปองช่วยเหลือคนไทยเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้นเฟส 3 น่าจะได้รับอนุมัติให้ผ่อนปรนกิจกรรมท่องเที่ยวแต่เชื่อว่าในเฟส 3 จะค่อยๆผ่อนปรน หรืออนุมัติ 2 ช่วง หรือ 2 รอบ ปล่อยให้บางกิจกรรมดำเนินการไปก่อนสักระยะ แล้วค่อยปล่อยให้กิจกรรมที่เหลือสามารถดำเนินการได้และปลายเฟส 3 จะเสนอให้มีมวยสู้หรือชกในสนามแต่ไม่มีคนดูแต่ถ่ายทอดสดผ่านทีวี

### ● “ประวิตร” ประชุมช่วยนักกีฬา

นอกจากนี้ด้านการช่วยนักกีฬาบุคลากรและลูกจ้างด้านการกีฬา ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ราวละ 5,000 บาท 3 เดือนตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ส.ค. วันที่ 27 พ.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่ออนุมัติวงเงินของกองทุนเข้าไปช่วยเหลือ ส่วนจะเยียวยาจำนวนเท่าใดใช้วงเงินเท่าไรค่อนข้างต้องรอให้ที่ประชุมพิจารณา ก่อน จะสามารถเปิดเผยข้อมูลออกมาได้ เบื้องต้นกองทุนมีเงินเพียงพอใช้เยียวยาทั้งหมด

### ● สมอ.จับเฟซชิลด์มั่ว มอก.

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เผยว่า สมอ.ส่งทีมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้าที่ปอัส มาร์เกต โรบินสัน สาขาซีคอน บางแค หลังพบเบาะแสว่า วางขายเฟซชิลด์หรือหน้ากากป้องกันละอองน้ำลายในห้าง ตรวจสอบพบว่าวางขายเฟซชิลด์ 16 ชิ้นที่ฉลากสินค้าระบุเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของถ่น มอก. 685-2540 นำเข้าจากต่างประเทศ โดยบริษัท โอคิดส์ 888 จำกัด เป็นบริษัทเดียวกับที่ สมอ.ยึดอายัดมาจากเขเวน อีเลฟเว่น เมื่อต้นสัปดาห์ ยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายพร้อมแจ้งให้บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เจ้าของแฟรนไชส์ร้านที่ปอัส มาร์เกต เรียกคืนสินค้าดังกล่าว นำออกจากชั้นวางทุกสาขาโดยเร่งด่วน สมอ.ขอเตือนให้ร้านจำหน่ายตรวจสอบสินค้าให้รอบคอบก่อนนำมาวางขายเพราะมอก. 685-2540 เป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมสินค้าประเภทของถ่น เป็นสินค้าควบคุมแต่เฟซชิลด์ไม่ได้อยู่ในข่ายของการกระทำดังกล่าวสร้างความเข้าใจผิดให้พี่น้องประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า ตรวจสอบข้อมูล

สินค้าที่ สมอ.ควบคุมได้ที่ [www.tisi.go.th](http://www.tisi.go.th) หรือ [www.facebook.com/tisiofficial](http://www.facebook.com/tisiofficial) หรือ โทร. 0-2202-3517-8, 0-2202-3429

### ● สดม.มอบถุงยังชีพขอนแก่น

ที่วัดขอนแก่นนารี ถนนพระรามที่ 3 แขวงขอนแก่น เขตยานนาวา กทม. พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สดม. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับคณะนักศึกษาลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 28 (ปรป.28) สถาบันพระปกเกล้า เจ้าหน้าที่ชุมชนวัดขอนแก่นนารี สำนักงานเขตยานนาวา ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้ชาวบ้านที่เดือดร้อน 550 ถุงตามโครงการ สดม.เป็นน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 พล.ต.ท.สมพงษ์กล่าวว่า จัดทำโครงการ สดม.เป็นน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ให้ข้าราชการตำรวจจากหน่วยงานในสังกัดนำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนตามที่จังหวัดต่างๆ ที่หน่วยงานในสังกัดตั้งอยู่ศูนย์กลางของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำสิ่งของไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ชุมชนร่วมพัฒนาวัดขอนแก่นนารี สดม.ยินดีและเต็มใจให้ความช่วยเหลือทุกคนอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่ได้รับความเดือดร้อนครั้งนี้ และขอส่งกำลังใจไปถึงทุกคน ความร่วมมือร่วมใจของทุกคนทุกฝ่ายจะช่วยให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

☆ มีต่อหน้า 15

เว็บพัน

☆ ต่อจากหน้า 13

### ● “ป้อเต็กตั้ง” แจกข้าว-หน้ากาก

ที่ชุมชนบูรพา 18 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. มูลนิธิป้อเต็กตั้งนำข้าวกล่อง น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย 500 ชุด แจกจ่ายให้ประชาชนตามโครงการส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19 สำนักงานเขตดอนเมือง จัดเจ้าหน้าที่มาดูแลจัดระเบียบการวันระหว่าง และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือให้ผู้เข้ารับบริการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นายรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยแผนกสังคมสงเคราะห์ ป้อเต็กตั้งกล่าวว่า โครงการส่งต่อน้ำใจไทยสู้ภัยโควิด-19 เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. ลงพื้นที่วันละ 3 เขต แจกจ่ายข้าวกล่องและน้ำดื่มวันละ 1,500 ชุด หน้ากากอนามัยวันละ 3 พันชิ้น มูลนิธิจะดำเนินการต่อเนื่องถึงเดือนหน้า ในเดือนหน้าจะเปลี่ยนมาแจกของอุปโภคแทน เนื่องจากพี่น้องประชาชนเริ่มออกทำงานได้แล้ว เครื่องอุปโภคบริโภคน่าจะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากกว่า

รหัสข่าว : C-200526009085 (26 พ.ค. 63/05:40)

หน้า : 4/5







ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : เว็บพจนานออนไลน์ป่วน ไทยชนะ โผล่ระบบเช็คกิน

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 22771 หน้า : 1(กลาง), 13, 15

แจกวันละ 500 ชุด ส่วนเป็นชุมชนไหนจะประสานสำนักงานเขตคัดเลือกชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด มูลนิธิจะดำเนินการเช่นนี้ต่อไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จะหมดไป

#### ● ใช้ตุ๊กตาช้างนั่งกินเป็นเพื่อน

ด้านบรรยากาศร้านอาหารไทยเทอเรส ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ผุดไอเดียให้นำเอาตุ๊กตาช้างมานั่งเป็นเพื่อนลูกค้า ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เหมือนมีเพื่อนช้างมานั่งด้วยแก้เหงาเพื่อสร้างรอยยิ้ม สีสัน และความประทับใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่างชื่นชมมากถึงกับเอาช้างมากอดทางร้านบอกว่า เป็นความคิดของเจ้าของที่ต้องการเอาช้างซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติไทยเป็นสัญลักษณ์เป็นแลนด์มาร์กของประเทศไทยมานั่งเป็นเพื่อนด้วยเราอยากสื่อถึงความเป็นไทย ลูกค้าชอบมาก บางคนนั่งทานไปยิ้มให้ช้างไปก็มี รู้สึกดีใจที่ร้านสร้างรอยยิ้มช่วงที่ทุกคนเครียดกับวิกฤติไวรัสโคโรนา



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : ยกระดับส้มเกลี้ยงผลไม้ประจำถิ่นลำปางสู่สินค้า GI

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 25793 หน้า : 1(บนขวา), 19



## ยกระดับ 'ส้มเกลี้ยง' ผลไม้ประจำถิ่นลำปางสู่สินค้า GI




**นายพลเชษฐ์ ตรีไช รongเลขาธิการ** สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ส้มเกลี้ยง เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการมากมาย ประกอบด้วยวิตามิน เกลือแร่มากกว่าส้มชนิดอื่น ๆ และมีรสชาติดี ให้ผลตอบแทนสูง คู่มากับการลงทุน จึงส่งเสริมให้ผลิตและบริหารจัดการเชิงการค้า อีกทั้งในปัจจุบันพื้นที่ปลูกส้มเกลี้ยงส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคเหนือโดยเฉพาะ จ.ลำปาง นับว่าเป็นแหล่งปลูกส้มเกลี้ยงที่สำคัญและมีชื่อเสียงมาช้านาน ประกอบกับทางจังหวัดได้ให้ความสำคัญโดยมีแนวทางส่งเสริมสร้างการรับรู้และส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิชาการต่าง ๆ เรื่องการปลูก การดูแลรักษา การตลาด และชี้ให้เห็นความสำคัญและคุณประโยชน์ของการอนุรักษ์พืชประจำท้องถิ่นให้คงอยู่ เพื่อพัฒนาสู่สินค้า GI ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเกษตร (พ.ศ. 2561-2580) ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น รวมถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

เพื่อให้ต้นทุนการผลิตลดลง ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เน้นการส่งเสริมตามข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และให้แปลงส้มเกลี้ยงเป็นแปลงที่ได้มาตรฐานตามกระบวนการผลิตพืชอาหารที่ดี

แปลงใหญ่ 207 ไร่ พื้นที่ 444 ไร่ โดยส้มเกลี้ยงจะเริ่มให้ผลผลิตเมื่อมีอายุ 8 เดือน ระยะเวลาเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 922 กิโลกรัม/ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,246 บาท/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 15 บาท/กิโลกรัม (ราคา ณ พฤษภาคม 2563) ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) ประมาณ 9,589 บาท/ไร่

ปัจจุบันการตลาดส้มเกลี้ยงของกลุ่มแปลงใหญ่ส้มเกลี้ยง อ.เถิน ผลผลิตร้อยละ 95 จำหน่ายให้กับพ่อค้าในพื้นที่และนอกพื้นที่ เช่น พ่อค้าจากตลาดไท กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ซึ่งจะมารับซื้อถึงพื้นที่ ผลผลิตร้อยละ 5 ทางกลุ่ม จะจำหน่ายเองในพื้นที่บริเวณป้าแม่แก้วเชลล์

ปีนั้นมัน ปตท. ร้านอาหารสด และร้านโกดัง อ.เถิน ในรูปของผลสด และแปรรูปเป็นส้มเกลี้ยง อีกทั้งทางกลุ่มยังได้จำหน่ายให้กับสหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด ซึ่งเป็นผู้รวบรวมส่งให้กับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ที่จะรับซื้อผลผลิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (เดือนสิงหาคม) ประมาณ 800 กิโลกรัม โดยเน้นผลผลิตที่มีคุณภาพ ผลต้องมีขนาดใหญ่ ผิวเกลี้ยงไม่ขรุขระ ไม่มีแมลงวันทองเจาะ ทั้งนี้ หากเกษตรกรหรือท่านใดที่สนใจข้อมูลการผลิตและการตลาดส้มเกลี้ยงอำเภอเถิน สามารถสอบถามและขอคำปรึกษาได้ที่ทางสายรู้ วงศ์ษา ประธาน กลุ่มปลูกส้มเกลี้ยงอ.เถิน โทร. 08-7786-0041.





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ news.ch7.com

หัวข้อข่าว : เช็กสิทธิเยียวยาเกษตรกร กลุ่มไหนจ่ายเมื่อไหร่? เกษตรกรกลุ่ม 3 รับเงินรวดเดียว...

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

**เกษตรกรกลุ่ม 3 รับเงินรวดเดียว**

ที่มา : เพจฟู้ด เกษตรกรเกษตรเพื่อประชาชน

เกษตรกรที่สิทธิเยียวยาเกษตรกรที่ [www.moac.go.th](http://www.moac.go.th) แจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารที่ [www.เยียวยาเกษตรกร.com](http://www.เยียวยาเกษตรกร.com) เกษตรกรกลุ่มที่ 3 รับเงินทีละ 3 เดือน รวม 15,000 บาท กลุ่มที่สามรถขอชดเชยได้ถึง 31 ก.ค.63

**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกมายุทธศาสตร์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรที่ยื่นขอเป็นเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐ รวมแล้ว 5,000 ครัวเรือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ดูแลติดตามและเฝ้าผลการจ่ายเงินเยียวยาว่า เกษตรกรที่รับเงินเยียวยา 5,000 ครัวเรือน จะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 เกษตรกรที่ดำรงชีพแบบเต็มและรับเงินเยียวยาภายใน 30 เมษายน 2563 ผ่านการตรวจสอบความเข้าช้อยกับกระทรวงพาณิชย์และตรวจสอบความเข้าช้อยกับธนาคารช่วยเหลืออื่น ๆ 5% แบ่งเป็นครัวเรือนจาก ส.ก.ส. เป็น 2 ชุด

- ชุดที่ 1 ส.ก.ส.โอนเงินเยียวยาแล้วประมาณ 3.2 ล้านราย (ณ วันที่ 21 พ.ค. 63)
  - ชุดที่ 2 จำนวน 3.5 ล้านราย เริ่มโอนแล้วได้ 1.5 ล้านราย 29 พ.ค.63
- เกษตรกรกลุ่มที่ 1 สามารถขอรับได้ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. 63

กลุ่มที่ 2 คือเกษตรกรที่ยื่นขอและปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค. 63 กลุ่มนี้มีประมาณ 1.57 ล้านราย สามารถเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาได้ ในวันที่ 27 พ.ค. 63 และคาดว่าจะจ่ายเงินได้ภายในสิ้นเดือนพ.ค. 63 กรณีการขอชดเชยให้เงินเกษตรกรได้ตั้งแต่ 31 พ.ค.- 5 มิ.ย. 63

กลุ่มที่ 3 เกษตรกรที่โอนไม่ได้อาจการเพาะปลูกแล้วได้งานหรือความจำเป็นทางสุขภาพภายใน 15 พ.ค. 63 และจะมีการปลูกที่เสร็จก่อน 30 มิถุนายน 63 ซึ่งจะมีจำนวนประมาณ 1.3 แสนคน จะได้รับเงินที่เดียว 3 เดือน คือ 15,000 บาท และสามารถขอชดเชยได้ถึง 31 ก.ค.63

เกษตรกรสามารถเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์ ตรวจสอบการยื่นขอเป็นเกษตรกร ได้ที่ : [www.moac.go.th](http://www.moac.go.th) สำหรับเกษตรกรที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีเกษตรกร ส.ก.ส. สามารถแจ้งรายชื่อผู้ยื่นบัญชีกับผู้ประกอบการ โดยเตรียมรายละเอียดประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ และรายชื่อผู้ยื่นบัญชีในบัญชีเกษตรกรมาเก็บเข้าเว็บไซต์ [www.เยียวยาเกษตรกร.com](http://www.เยียวยาเกษตรกร.com)

ข่าวอื่นในหมวด

- [www.เราไปกักกัน.com วันขึ้นเงินเยียวยาให้ 5 กลุ่ม มีกรจ่ายชดเชย](#) 3.3K 25 พ.ค. 2563
- [ไอทีวี 1 บาท](#) ดีต่อ 29 พ.ค.มีจ่ายเงินเยียวยาผู้พิการ 1,000 บาท แบ่งจ่าย 2 กลุ่มอีกเลย 3.6K 25 พ.ค. 2563
- [ทุกทีมี SMS](#) กลุ่มเกษตรกร 1 ล้านคนได้รับ SMS 5000 รายการในวัน 25 พ.ค.จ่ายเงิน... 3.3K 24 พ.ค. 2563
- [เกษตรกรรม](#) พมท.เกษตร ได้รับสิทธิเงินไม่เจอเลยที่ บัญชี s.k.s. เข้า ชั่งเงินที่ [www.เยียวยา...](http://www.เยียวยา...) 34.8K 24 พ.ค. 2563

**เกษตรกรที่ยื่นขอเป็นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรที่เข้าข่ายปลูกภายใน 30 มิถุนายน 2563**

ได้ปิดโอกาสเกษตรกรยื่นขอชดเชยสิทธิและขอชดเชยเกษตรกรบางส่วนได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2019 ของกรมเกษตรและสหกรณ์

**กลุ่ม 1: เกษตรกร, ส.ก.ส. 30-31 มิ.ย. 63**

**กลุ่ม 2: เกษตรกร, ส.ก.ส. 1-15 มิ.ย. 63**

**กลุ่ม 3: เกษตรกร, ส.ก.ส. 1-15 มิ.ย. 63**

วันที่ คือการพิจารณาของกรมบัญชีการชดเชยให้เกษตรกรที่ขอชดเชย

**เช็กสถานะรับสิทธิเยียวยาเกษตรกร**

เกษตรกรที่รับเงินเยียวยา 5,000 บาท แบ่งเป็น ดังคือ

กลุ่มที่ 1 เกษตรกรที่ดำรงชีพแบบเต็มและรับเงินเยียวยาภายใน 30 เมษายน 2563 ผ่านการตรวจสอบความเข้าช้อยกับกระทรวงพาณิชย์และตรวจสอบความเข้าช้อยกับธนาคารช่วยเหลืออื่น ๆ 5% แบ่งเป็นครัวเรือนจาก ส.ก.ส. เป็น 2 ชุด

ชุดที่ 1 ส.ก.ส.โอนเงินเยียวยาแล้วประมาณ 3.2 ล้านราย (ณ วันที่ 21 พ.ค. 63) ชุดที่เต็ม

**เช็กสถานะรับสิทธิเยียวยาเกษตรกร**

เกษตรกรที่ยื่นขอเป็นเกษตรกร กรณีเกษตรกรที่เข้าข่ายปลูกภายใน 30 มิถุนายน 2563

เกษตรกรที่เข้าข่ายปลูกภายใน 30 มิถุนายน 2563 สามารถแจ้งรายชื่อผู้ยื่นบัญชีกับผู้ประกอบการ โดยเตรียมรายละเอียดประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ และรายชื่อผู้ยื่นบัญชีในบัญชีเกษตรกรมาเก็บเข้าเว็บไซต์ [www.เยียวยาเกษตรกร.com](http://www.เยียวยาเกษตรกร.com)

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

รหัสข่าว : I-I200525001900

หน้า : 1/1







# สภาคอกม้าแข่งโคราชยังไม่ฉีดวัคซีน

## ชี้ไม่ช่วยแก้ภาพโรคแอฟริกา

นครราชสีมา - นายสุนทร สุวรรณชาติ รักษาการแทนนายกสมาคมเจ้าของคอกม้าแข่ง จ.นครราชสีมา เป็นประธานในที่ประชุม ที่สำนักงานสมาคมเจ้าของคอกม้าแข่ง จ.นครราชสีมา โดยมีเจ้าของคอกม้าแข่งในพื้นที่ อ.เมืองนครราชสีมา เข้าร่วมกว่า 70 คน

นายสุนทรเผยว่า มีการขอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องฉีดวัคซีนม้า ตามคำสั่งของกรมปศุสัตว์ ที่ประชุมต่างไม่เห็นด้วยกับการฉีดวัคซีน ทั้งประสานไปยังสมาคมเจ้าของคอกม้าแข่งในหลายจังหวัด อาทิ ขอนแก่น อุดรธานี และเชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งพร้อมเดินทางแนวทางของสมาคม จ.นครราชสีมา เนื่องจากกรมปศุสัตว์ยังไม่สามารถให้คำตอบได้เลยว่าฉีดวัคซีนแล้วผลจะเป็นอย่างไร ไม่มีผลวิจัยทางการแพทย์ว่าจะช่วยอะไรได้บ้าง หรือฉีดไปแล้วถ้าม้าตายไปจะรับผิดชอบอย่างไร เห็นตัวอย่างจากม้าในอ.ปากช่องที่ฉีดวัคซีนแล้วม้าตาย

ทุกวันนี้ม้าในอ.เมืองนครราชสีมายังไม่ฉีดวัคซีน

ยังสุขภาพดี มั่นใจว่าสามารถป้องกันม้าตัวเองได้ จึงปฏิเสธการฉีดวัคซีน หากจะนำกฎหมายมาดำเนินคดีกับผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีนม้านั้น คิดว่าเป็นการเดินคิดทาง เพราะกฎหมายต้องมีขอบเขตดำเนินการกับกลุ่มม้าที่เป็นโรคระบาดกาฬโรคมากกว่า ไม่ควรเหมารวมม้าแข่งแรงด้วย

นอกจากนี้ขอฝากถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่า วันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ใช่มาแก้ที่ปลายเหตุคือการจับม้าที่สุขภาพแข็งแรงดี แล้ววางมุ้งให้ เพราะปัญหาที่แท้จริงคือกาฬโรคแอฟริกาเข้ามาจากไหน หากันต่อเจอแล้วหรือยัง

ตอนนี้ปัญหาม้าตายที่ อ.ปากช่องกว่า 550 ตัวสงบแล้ว แต่การนำม้าลายเข้ามาโดยที่ไม่มีการกักกันโรค กระทั่งส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาด ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบที่ม้าที่ไป ไม่ใช่มาโยนบาปให้กับกลุ่มคนเลี้ยงม้าแข่ง ซึ่งเป็นปลายเหตุแล้ว กระทรวงเกษตรฯ กรมปศุสัตว์ จะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้

# ถึงมือ 4.2 ล้านคน เยียวยาเกษตรกร 5 พันบาท

## หากใครไม่ได้รับเงิน เร่งแจ้งอุทธรณ์ด่วน

ปลัด ก.เกษตรฯสรุปโอนเงินเยียวยาเกษตรกร 5 พันบาท  
เข้าบัญชีแล้วกว่า 4.2 ล้านราย เร่งตรวจเช็คข้อมูล กับ  
ธ.ก.ส. หลังมีข่าวรายชื่อเกษตรกร ที่โอนเงิน มีผู้เสียชีวิต  
ถึง 109,000 คน **▶▶▶ ต่อ : เยียวยา - หน้า 11**

### เยียวยา

“เฉลิมชัย” สั่งปลัด กษ.ประสาน กก. กลั่นกรองฯว่าจะตัดสิทธิ์ ขรก.พจน.รศก. จนท.รัฐออกหรือไม่ โดยเห็นว่ากลุ่มที่ได้เงินเดือนประจำ ไม่ควรได้รับเยียวยา ซึ่งขึ้นอยู่กับ กก.กลั่นกรอง และ รอมติกรรมพิจารณา

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากผลกระทบของไวรัสโคโรนา-19 ว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรตั้งแต่วันที่ 15-24 พฤษภาคม จำนวน 4,222,359 ราย รวมเงิน 21,111.795 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 พ.ค. โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร 499,755 ราย เป็นเงิน 2,498.775 ล้านบาท

กระทรวงเกษตรฯ ส่งรายชื่อให้

กระทรวงการคลัง ตรวจสอบความซ้ำซ้อนเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 700,000 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ มีกลุ่มข้าราชการที่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพเสริม แต่การพิจารณาว่า จะจ่ายเงินให้หรือไม่ เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ หากส่งรายชื่อกลับมากกระทรวงเกษตรฯ จะส่งให้ ธ.ก.ส.จ่ายเงินเข้าบัญชีทันที

สำหรับการจ่ายเงินเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนภายใน 30 เมษายน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯส่งรายชื่อชุดแรกให้ธ.ก.ส.เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ประมาณ 3.3 ล้านรายทาง ธ.ก.ส.แจ้งว่าตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย อีกพบว่า มีผู้เสียชีวิต 527 คน ซึ่งในส่วนนี้จะต้องหารือคณะกรรมการกลั่นกรองฯว่าจะมอบเงินให้แก่สมาชิกครัวเรือนหรือไม่ เพราะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเกษตรกรด้านพืชขึ้นทะเบียนเป็นครัวเรือน ผู้มีรายชื่อใน

ทะเบียนเกษตรกร คือหัวหน้าครัวเรือน ส่วนที่มีข่าวว่ารายชื่อชุดที่ 2 ส่งไป 3.4 ล้านราย ทาง ธ.ก.ส.ตรวจสอบแล้ว มีผู้เสียชีวิตถึง 109,000 รายนั้น ยังไม่ได้รับรายงาน แต่จะเร่งประสานกับ ธ.ก.ส. เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ทะเบียนเกษตรกรที่ส่งไปนั้นเป็นทะเบียนปี 2562 และปรับปรุงปี 2563 เพียงปีเดียวไม่น่าจะมีเกษตรกรเสียชีวิตมากถึงเพียงนั้น

นายอนันต์กล่าวต่อว่า ทาง ธ.ก.ส.แจ้งไม่สามารถโอนเงินให้เกษตรกรจำนวนหนึ่งได้ เนื่องจากบัญชีปิดไปแล้วหรือบัญชีไม่เคลื่อนไหวมานาน จะเร่งติดต่อให้เกษตรกรมาแจ้งข้อมูลบัญชีที่ใช้อยู่ให้ถูกต้อง โดยทาง ธ.ก.ส.ให้แจ้งผ่านเว็บไซต์ [www.เยียวยาเกษตรกร.com](http://www.เยียวยาเกษตรกร.com) โดยเร็ว ทั้งนี้จะเป็นบัญชีธนาคารใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องมาเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส.

สำหรับการจ่ายเงินเกษตรกรกลุ่มแรก จะดำเนินการจ่ายเงินจนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่ [www.moac.go.th](http://www.moac.go.th) เมื่อสิ้นรอบการจ่ายเงินของเกษตรกรแต่ละกลุ่ม หากเกษตรกรรายใดไม่ได้รับเงินเยียวยาทุกกรณี ให้ยื่นอุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว รวมถึงยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานในพื้นที่ 8 หน่วยงานได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอ/เกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานประมงจังหวัด/อำเภอ/กทม. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ (4) ศูนย์หม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติฯ



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 26 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14273

Col.Inch: 76.31

Ad Value: 68,679

หน้า: 1(บนขวา), 11

PRValue (x3): 206,037

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ถึงมือ 4.2 ล้านคนเยียวยาเกษตรกร 5 พันบาท

สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)ประจำจังหวัด/สาขา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สาขา สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในสวนภูมิภาค และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด โดยใกล้หน่วยงานใด สามารถแจ้งที่หน่วยงานนั้นได้เลย

ทั้งนี้ กลุ่มแรกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง เป็นประจำทุกปีและแจ้งปรับปรุงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน กำหนดอุทธรณ์วันที่ 19 พฤษภาคม-5 มิถุนายน กลุ่ม 2 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมหม่อนไหม กยท.สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และกรมสรรพสามิตภายในวันที่ 30 เมษายน และผู้ที่ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมหรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม กำหนดอุทธรณ์ 31 พฤษภาคม-5 มิถุนายน

มีรายงานด้วยว่านายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมาย ปลัดกระทรวงเกษตรฯ หรือด่วนกับคณะกรรมการกักกันการใช้จ่ายเงินกู้ เรื่องการกำหนดเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรให้ชัดเจนว่า จะตัดสิทธิ์กลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐออกด้วยหรือไม่ เนื่องจากการประชุมกรม.วันที่ 28 เมษายน ทางคณะกรรมการกักกันการฯ เสนอให้ตัดเพียงกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์จากโครงการ

“เราไม่ทิ้งกัน” ฐานทะเบียนประกันสังคม และฐานทะเบียนข้าราชการบำนาญเท่านั้น ซึ่งนายเฉลิมชัยได้ให้ความเห็นส่วนตัวว่า กลุ่มที่ได้รับการดูแลจากรัฐอย่างต่อเนื่อง โดยมีเงินเดือนประจำนั้น ไม่สมควรได้รับ แต่กระทรวงเกษตรฯ ต้องทำตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกักกันการฯ และมติ กรม.จึงขึ้นอยู่กับกับว่า คณะกรรมการกักกันการฯ จะมีความเห็นอย่างไรต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับในการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรในส่วน of ข้าราชการ จำนวนประมาณ 9.1 หมื่นคนที่ประกอบอาชีพเสริมทำการเกษตร สามารถได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลหรือไม่ นั่น ล่าสุด ผลหารือปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับคณะกรรมการกักกันการใช้จ่ายเงินกู้เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ที่ผ่านมาว่าข้าราชการประจำอยู่ในเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ เนื่องจากตามมติ กรม.ไม่ได้ให้กักกันการข้าราชการประจำ ออก โดยคณะกรรมการกักกันการฯ ให้ความเห็นว่าข้าราชการประจำ เป็นผู้มีรายได้ ไม่สมควรได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร คาดว่าทางคณะกรรมการกักกันการฯจะนำเสนอเข้าที่ประชุม กรม.วันที่ 27 พ.ค. พิจารณาให้มีมติอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความชัดเจน และเป็นที่สุด ว่าข้าราชการจะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรหรือไม่



# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 90,000  
Ad Rate: 850

Section: First Section/บทความ

วันที่: อังคาร 26 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 26

ฉบับที่: 6465

Col.Inch: 49.93 Ad Value: 42,440.50

หน้า: 2(กลาง)

PRValue (x3): 127,321.50

คลิป: ขาว-ดำ

คอลัมน์: พลวัตปี2020: ทียบแพนโดรา ที่การบินไทย

## ทียบแพนโดรา ที่การบินไทย

ยิ่งใกล้วันเวลาที่ผู้บริหารบริษัทสายการบินแห่งชาติ หรือ การบินไทย (THAI) จะชิงยื่นเรื่องขอล้มละลายตนเอง "ล้มบนฟูก" กับศาลล้มละลายกลาง เพื่อขอเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูเสียเองระหว่างการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับบรรดาเจ้าหนี้ทั้งในและต่างประเทศ เรื่องราวเก่า ๆ ของบริษัทก็โผล่มาให้เห็นมากขึ้นทำนองเดียวกันกับเรื่องตำนานกรีกว่าด้วยทียบของแพนโดรา

ตามตำนานกรีกโบราณ แพนโดรา เป็นสตรีนางแรกบนโลกมนุษย์และเป็นผู้หญิงที่สวยงามที่สุดเพราะเป็นผู้หญิงคนเดียวบนโลก ผู้ซึ่งถูกสรรสร้างขึ้นมาจากฝีมือที่ประณีตของเทพและเทพีหลายองค์โดยมีจุดประสงค์เพื่อจะลงโทษมนุษย์ เหตุเพราะก่อนหน้านี้ เทพโปรมิทิวส ได้ขโมยไฟจากเตาของเทวีเฮสเทียบนเขาโอลิมปัสเพื่อนำมาให้มนุษย์ ส่งผลให้มนุษย์เริ่มแข็งข้อต่อเทพเจ้า

มหาเทพซุสได้ใส่ความอยากรู้ อยากเห็นลงในตัวของแพนโดรา พร้อมกับมอบกล่องแพนโดราซึ่งกำชับไม่ให้นางเปิดดู แล้วส่งนางลงไปยังโลกมนุษย์ แพนโดราได้แต่งงานกับไททันอะพอสเทอริส และมีลูกหลานหญิงชายสืบต่อกันมาเป็นเผ่าพันธุ์ของมนุษย์

ความอยากรู้ อยากเห็น ส่งผลนางแพนโดราตัดสินใจเปิดกล่องที่ซุสมอบให้ ความชั่วร้ายต่าง ๆ นานาก็พวยพุ่งออกมาจากกล่องตรงเข้าไปกัดกินหัวใจมนุษย์ให้มาพินกันเองจนกลายเป็นยุคมืด แม้ว่ามนุษย์ยังคงดำรงชีวิตอยู่มาได้ด้วยความหวัง แต่ทว่ามนุษย์เริ่มมีจิตใจชั่วร้ายเกาะติดอยู่ในหัวใจ เจือปนกับการมีความหวัง

เลิกเช่นเดียวกันกับพัฒนาการของ THAI ที่ล่าสุดอังกติกาที่ก.ล.ต.เปิดช่องให้งดส่งงบการเงินไตรมาสแรกอย่างไม่กำหนด

การงดส่งงบสามารถตีความได้ว่า "ปิดงบไม่ได้" หรือ "แต่งงบไม่ทัน" หรือ "ขาดทุนมากเกินคาด" ได้ทั้งสิ้นไม่ได้เป็นผลดีอะไรเลย

นอกจากนั้น การที่ THAI เพิ่งจะสูญเสียสภาพ "รัฐวิสาหกิจ" ตามนิยามของนคร.ไปหมด ๆ หลังจากที่กระทรวงการคลังขายหุ้นของ THAI ให้กับกองทุนวายุภักษ์ไปอีก 3.17% ในราคาหุ้นละ 4.90 บาท (สูงกว่าราคาตลาดเล็กน้อย) โดยไม่มีเงื่อนไขเรื่องซื้อขายกลับ ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังลดเหลือเพียง 48% เท่านั้น

การลดสภาพของรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทมหาชนธรรมดา แม้จะมีข้อดีคือสามารถจัดการกับเรื่องการจ้างงานของพนักงานได้ถนัดมากขึ้นแล้ว แต่ก็มีข้อเสียตามมา เพราะในอนาคตเงินกู้ตราสารหนี้ของ THAI จะต้องถูกลดเรตติ้งลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลต่อต้นทุนการเงินที่สูงขึ้น เพราะในอดีตที่ผ่านมาการเป็นรัฐวิสาหกิจ จะทำให้



หนี้ของ THAI มีรัฐบาลประกันเอาไว้  
ตราสารหนี้ของ THAI ที่เคยมีเรตติ้ง A หรือ A- ยาวนาน ในฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ จะต้องลดลงเมื่อเป็นบริษัทเอกชนหรือมหาชนที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ และไม่มีรัฐบาลหนุนหลัง

• วิชน ไชยติคุณ

คำชี้แจงของ THAI ที่แจ้งตลาดว่าจะยังดำเนินการเป็นปกติแม้จะเข้าสู่กระบวนการล้มละลายเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ จึงเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายใด ๆ ไม่สามารถกลบความคลุมเครือของอนาคตได้

ข้อมูลที่ซุกคืบมาโดยสำนักข่าวอิศรา ที่ระบุว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียน ของ THAI เมื่อสิ้นเดือนมีนาคม มีสหกรณ์ออมทรัพย์ 74 แห่ง ลงทุนใน 'หุ้นกู้' และ 'หุ้นสามัญ' ของบริษัท การบินไทย แบ่งเป็นสหกรณ์ฯ ที่ลงทุนหุ้นกู้ 73 แห่ง และสหกรณ์ที่ลงทุนในหุ้นสามัญ 4 แห่ง โดยเฉพาะหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทย ที่สหกรณ์ฯ 73 แห่งถืออยู่นั้น พบว่ามีมูลค่าราคาหุ้นรวม 36,181.24 ล้านบาท แล้วต่อมากเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563 กรมส่งเสริมสหกรณ์ แถลงว่า จำนวนสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทย เพิ่มขึ้นเป็น 81 แห่ง จากสหกรณ์ฯ ที่ลงทุนในบริษัท การบินไทยทั้งสิ้น 82 แห่ง โดยมีมูลค่าหุ้นกู้รวม 42,229.14 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.62% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของทั้ง 82 สหกรณ์ฯ ที่มีจำนวน 1.17 ล้านล้านบาท...ก็ยิ่งตอกย้ำถึงความไม่ชอบมาพากลของกลไกรัฐได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

นอกจากนั้น ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค. 2563 ที่ระบุเพิ่มเติมว่า จำนวนสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ลงทุนหุ้นกู้และหุ้นสามัญของบริษัทการบินไทย เพิ่มมาอยู่ที่ 85 แห่ง ในจำนวนนี้มีสหกรณ์ฯ 84 แห่ง ลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทย คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวม 43,353.07 ล้านบาท และมีมูลค่ายุติธรรมอยู่ที่ 45,160.27 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้ระยะสั้น (ครบกำหนดไม่เกินภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์แต่ละแห่ง) จำนวน 2,163.06 ล้านบาท และเป็นหุ้นกู้ระยะยาว จำนวน 41,190.002 ล้านบาท ก็ทำให้มีคำถามตามมาว่า หลังจากบริษัท การบินไทย ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอฟื้นฟูกิจการฯ และศาลอนุมัติคำร้อง พร้อมตั้ง 'ผู้ทำแผน' แล้ว จะส่งผลต่อหุ้นกู้มูลค่า 43,353.07 ล้านบาท ที่สหกรณ์ฯ ถืออยู่หรือไม่ และอย่างไร หากไม่สหกรณ์จำนวนมากถึงลงทุนซื้อตราสารหนี้แบบกระจุกตัวใน



# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 90,000  
Ad Rate: 850

Section: First Section/บทความ

วันที่: อังคาร 26 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 26

ฉบับที่: 6465

หน้า: 2(กลาง)

Col.Inch: 49.93 Ad Value: 42,440.50

PRValue (x3): 127,321.50

คลิป: ขาว-ดำ

คอลัมน์: พลวัตปี2020: ทิปแพนโดรา ที่การบินไทย

THAI โดยพร้อมเพรียงกันเหมือนโดน “ใบสั่ง ณ จั๋งจ้ง” เช่นนี้ ไม่  
ถูกตรวจสอบโดยผู้กำกับดูแลหลักทรัพย์แต่เนิ่นๆ

ที่น่าสนใจคือ ในช่วงการทำแผนฟื้นฟู บริษัท การบินไทย  
ผู้ทำแผนจะเข้าเจรจากับเจ้าหนี้ รวมถึงสหกรณ์ฯ ที่ลงทุนในหุ้นกู้  
ของบริษัทฯ เพื่อทำการประนอมหนี้ ซึ่งน่าจะรวมรวมถึงการขอยืด  
อายุชำระ การขอแฮร์คัทหนี้ (ลดหนี้) หรือขอแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่ง  
หากสหกรณ์ฯ สมยอมตามแผนทางใดทางหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ทุนของ  
สหกรณ์หาย สภาพคล่องหาย และถ้าอะไรในป็นั้นจะลดลงหรือพลิก  
เป็นขาดทุนได้ ใครจะรับผิดชอบ

ล่าสุด กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรฯ ในฐานะหน่วย  
งานกำกับดูแลสหกรณ์ฯ เอง ได้ทำการประเมินความเป็นไปได้ที่  
สหกรณ์ฯ ซึ่งลงทุนในหุ้นกู้บริษัท การบินไทยว่า พบว่าจะเกิดความเสียหาย  
พอสมควรทีเดียว เพราะนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริม  
สหกรณ์ ยอมรับว่ามีเป็นไปได้น้อยมาก ที่รัฐบาลจะเข้ามาค้ำประกัน  
หุ้นกู้ที่สหกรณ์ฯ ลงทุน

ข้อเท็จจริงเหล่านี้ถูกกลบเกลายาวนานจากสาธารณะ ถ้าหาก  
ไม่มีปัญหาวิกฤตทางการเงินของ THAI ทิปแพนโดราก็น่าจะยัง  
ปิดบังอำพรางต่อไปอีกยาวนาน ไม่มีใครเห็นหรือรับทราบความชั่ว  
ร้ายที่ซุกซ่อนอยู่

การเข้าสู่กระบวนการล้มละลายของ THAI เพื่อเจรจาปรับ  
โครงสร้างหนี้ ซึ่งน่าจะมีความซับซ้อนอย่างมาก (หนี้การค้า หนี้เงิน  
กู้สถาบันการเงิน หนี้ตราสารการเงิน ซึ่งสิทธิ์ของเจ้าหนี้แต่ละกลุ่ม  
ไม่เท่าเทียมกัน) พร้อมกับการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม แล้วเพิ่ม  
ทุนใหม่ทั้งให้กับผู้ถือหุ้นเดิม หรือหาพันธมิตรใหม่ จะเป็นการเปิด  
ทิปแพนโดราที่บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายได้ประจักษ์ชัดเจนว่า ก่อนจะ  
ออกจากแผนฟื้นฟู แคนสนธยาใน THAI ที่เป็นตำนานเล่าลือกัน  
จะสามารถทำให้ไปรุ่งใสแค่ไหนเพื่อหวนกลับมาจาก “หนี้กองเท่าฟ้า”  
มาเป็นสายการบินแห่งชาติที่งามสง่า “รักคุณเท่าฟ้า” แบบที่เคย  
เป็นในอดีต

ทิปแพนโดราที่ THAI จะช่วยให้คนไทยตาสว่างขึ้น แต่ปมสำคัญ  
คือ ต้นทุนของอาการตาสว่างจะมากน้อยเพียงใด ยังไม่ชัดเจน  
จนกว่าจะถึงเวลา ■

กรุงเทพธุรกิจ ● “โควิด-19” กลายเป็นเงื่อนไขการใช้ชีวิตที่ต้องมีรูปแบบใหม่ หรือนิว นอร์มอล เพื่อเป้าหมายการดูแลสุขภาพโดยรวมให้ผ่านวิกฤติโควิดไปได้ เกิดโจทย์ใหม่ ว่าด้วยการเข้าไปดูแลในชุมชนในพื้นที่แคบๆ กลายเป็นที่มาของนวัตกรรมแทนความห่วงใยของสังคม จาก ซีพีเอฟ หรือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ที่ได้นำ “CP Food Truck” รถเฉพาะกิจคันพิเศษที่ส่งมาอบอาหารอุ่นร้อนให้พี่น้องประชาชนในกว่า 20 เขตของกรุงเทพฯ

ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ กล่าวว่า ความพิเศษอยู่ที่ขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถแทรกตัวเข้าไปตามชุมชนต่างๆ ที่มีพื้นที่จำกัดได้ง่าย จึงมีความคิดว่าน่าจะนำมาใช้เสริมทัพการช่วยเหลือสังคมในช่วงโควิด ที่บริษัทดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายเดือน

ก่อนหน้านี้โครงการ CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัยโควิด-19 เริ่มที่ผู้ที่กลับจากประเทศเสี่ยง โดยส่งอาหารไปให้คนเหล่านี้กว่า 2 หมื่นคน เพื่อสนับสนุนการกักตัวอยู่บ้าน จากนั้นขยายโครงการไปช่วยหมอตามโรงพยาบาลต่างๆ อีก 200 แห่ง และตามด้วยครอบครัวของหมอยาบาลอีก 2 หมื่นครอบครัว ส่วนอีโรที่ลิ้มไม่ได้ อย่าง อสม.หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ซึ่งมีอยู่กว่าล้านคนทั่วประเทศ ก็ต้องปรับรูปแบบการช่วยเหลือเป็นคู่มือ ส่วนลดสินค้าและส่งไปให้ทุกคนแทนการอาหารที่มีเงื่อนไขต้องมีเครื่องอุ่นอาหารเหมือนโครงการในระยะแรกๆ

“พอเราตั้งเป้าที่จะขยายโครงการมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ ก็อยากมอบอาหารอุ่นร้อนพร้อมทานให้ทุกคนได้รับประทานทันที จึงเป็นที่มาของความคิดที่จะใช้รถ CP Food Truck ขึ้นมา”

คุณสมบัติเล็กกะทัดรัดอย่างเดียวไม่พอ ต้องคิดถึงฟังก์ชันการใช้งาน โดยต้อง

# ‘ซีพี’ ดัน ‘ฟู้ด ทรัค’ นวัตกรรมห่วงใยสังคม



ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ



สร้างให้มันมีความสามารถในการอุ่นอาหารในปริมาณมากพร้อมๆ กัน ซึ่งจากการติดตั้งตู้อุ่นอาหารประสิทธิภาพสูง ทำให้รถคันนี้สามารถอุ่นอาหารซีลด์ (แช่เย็น) ได้ครั้งละกว่า 100 แพ็คภายในเวลาไม่กี่นาที ช่วยให้แจกจ่ายอาหารจานร้อนแก่ประชาชน

ในชุมชนต่างๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอนาน

โครงการ “อาหารปลอดภัย จากใจ...สู่ชุมชน” เป็นอีกโครงการหนึ่งภายใต้การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ซีพีเอฟจัดขึ้นเพื่อมอบอาหารปลอดภัยมาตรฐานส่งออกให้แก่ประชาชนในชุมชนแออัด รวมถึงวินมอเตอร์ไซด์ คนขับรถแท็กซี่ ฯลฯ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

“CP Food Truck ไม่เพียงกำลังสื่อสารกับประชาชนว่าอาหารอุ่นร้อนๆ กำลังมาถึงแล้ว แต่ยังตอกย้ำความเป็นแบรนด์เพื่อสังคม และเป็น Good Corporate Citizen ได้อีกทาง”

โดยจะจัดอาหารอุ่นร้อนจากรถ CP Food Truck ถึง 6 เมฆุได้แก่ ข้าวอกไก่ ซอสจิ้มแจ่วข้าวผัดไก่ย่างซอสเกาหลี ข้าวไก่สไปซี่ ข้าวอกไก่ย่างซอสเกาหลี ข้าวไข่เจียว และข้าวตับกระเทียม พร้อมไข่ต้มและ



# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 160,000  
Ad Rate: 1,400

Section: First Section/นโยบายเศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 26 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 33

ฉบับที่: 11569

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 66.90

Ad Value: 93,660

PRValue (x3): 280,980

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'ซีพี' ดัน 'ฟู้ด ทรัค' นวัตกรรมห่วงใยสังคม

น้ำดื่ม CP โดยอาหารเมนูเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ “ลดจริง...ไม่ทิ้งกัน” ที่ประชาชนทั่วไปสามารถหาซื้อได้ในร้านซีพีเฟรชมาร์ท เพื่อช่วยลดค่าครองชีพด้วย สำหรับชาวชุมชนเขตบางกอกน้อย บางพลัด บางขุนเทียน บางบอน ห้วยขวาง หนองแขม และเขตอื่นๆ รวมกว่า 20 เขต จะได้เห็น CP Food Track สัญจรไปตาม แต่ละแห่ง ทุกๆ วันอังคาร พฤหัสบดี และ เสาร์ ซึ่งนั่นจะเป็นสัญญาณว่าอาหารอร่อย อุ่นร้อนๆ พร้อมทาน กำลังจะเสิร์ฟให้แก่ทุกคน

**เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับซีพีเอฟ ดำเนินโครงการ “อาหารปลอดภัยจากใจ...สู่ชุมชน” ส่งมอบอาหารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในชุมชนแออัด จากผลกระทบของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19

“การส่งมอบอาหารให้ประชาชนในครั้งนี้ เป็นอีกส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประเทศชาติ ประชาชน ให้ก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน ภายใต้หลักคิด **Good Corporate Citizen** คือเป็นบริษัทที่ร่วมสร้างและดูแลสังคม”

โดยก่อนหน้านี้ซีพีเอฟร่วมกับกองทัพภาคที่ 1 ได้มอบอาหารให้แก่ชุมชนคลองเตยไปแล้ว 8,499 ครั้วเรือน สำหรับโครงการจะนำรถ Food Truck ไปอุ่นอาหารแจกให้พี่น้องประชาชนในเขตบางกอกน้อย 10 วัน และจะส่งมอบให้กับประชาชนในเขตบางพลัด บางขุนเทียน บางบอน และหนองแขม และขยายส่งมอบอาหารให้พี่น้องใน จ.พิจิตร และตรัง ต่อไป

## ไทยพบเชื้ออีก 2 เหลือ 57 คนในรพ. 27 พ.ค.นี้จ่อถก ผ่อนปรนระยะ 3 น.ธ

ไทย

(ต่อจากหน้า 1)

ศบค. แถลง ไทยผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 2 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 3,042 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิต 57 ราย รักษาหายเพิ่ม 7 ราย ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 2,928 ราย ด้าน เลขาสมช. เผย 27 พ.ค. ถกมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ก่อนให้มีผลในทางปฏิบัติ 1 มิ.ย.นี้ ย้ำมาตรการผ่อนปรน ต้องไม่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19

ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ตาย 1 ศพ

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ว่า ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 2 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 3,042 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิต 57 ราย รักษาหายเพิ่ม 7 ราย ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 2,928 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 57 ราย

สำหรับรายละเอียดของผู้ป่วยเพิ่มเติม 2 รายในวันนี้มีดังนี้ ผู้ป่วยหญิง ชาวจีน 47 ปี เป็นภรรยาของผู้ป่วยชาวอิตาลีที่รายงานไปก่อนหน้านี้ อยู่ที่ จ.ภูเก็ต พบเชื้อเมื่อวันที่ 24 พ.ค. ตอนนี้อยู่ไม่มีการใดๆ ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 55 ปี เดินทางกลับมาจากรัสเซีย เข้า State Quarantine ที่ จ.ชลบุรี

พบเชื้อเมื่อวันที่ 24 พ.ค. ตอนนี้อยู่ไม่มีการใดๆ ส่วนรายละเอียดของผู้เสียชีวิตเป็น หญิงไทย ชาว จ.ชุมพร อายุ 56 ปี มีโรคประจำตัวไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ต้องล้างไตทางหน้าท้อง ตั้งแต่ปี 2559 เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง นอนพักรักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤติ ห้องแยกความดันลบ ก่อนเสียชีวิตในวันที่ 24 พ.ค.

สมช.ถกคลายล็อกเฟส 3 ก่อนเข้า ครม.

พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เปิดเผยว่า การประชุมของคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายนโยบายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในวันที่ 27 พ.ค.นี้ จะพิจารณาผ่อนปรนมาตรการในระยะ 3 แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่ามีประเภทหรือกิจการใดบ้างที่เข้าข่ายผ่อนปรน เนื่องจากต้องนำข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลด้านเศรษฐกิจจากผู้ประกอบการ และข้อมูลปัญหาปากท้องของประชาชนมาพิจารณา โดยจะยึดหลักพิจารณาเพิ่มเติม คือคำนึงถึงความปลอดภัย โดยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เหมือนที่เคยพิจารณาผ่อนปรนระยะที่ 2 ไปก่อนหน้านี้ เพราะการพิจารณาผ่อนปรนระยะ 3 และระยะที่ 4 มีความเสี่ยงสูง

“ที่ประชุมฯ จะนำข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ข้อมูลผู้ประกอบการและปัญหาปากท้องของประชาชน มาพิจารณาด้วยความรอบคอบและต้องคำนึงถึงความปลอดภัยควบคู่ไปกับเศรษฐกิจ โดยไม่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19” เลขาธิการ สมช.กล่าว

พล.อ.สมศักดิ์ กล่าวต่อว่า การพิจารณาผ่อนปรนระยะที่ 3 และ 4 เป็นประเภทธุรกิจที่มีความเสี่ยงมากจึงต้องพิจารณาปัจจัยประกอบหลายอย่าง ทั้งการเตรียมเปิดภาคเรียน ในเดือน มิ.ย. และ ก.ค. รวมถึงสภาพอากาศที่เข้าสู่ช่วงฤดูฝน และการบังคับใช้เคอร์ฟิว นอกจากนี้ จะพิจารณาระยะเวลาการประกาศเคอร์ฟิวว่าจะยังคงไว้ที่ 23.00-04.00 น. ต่อไป หรือควรขยับจากเวลา 23.00-04.00 น. เป็น 24.00-04.00 น. โดยจะสรุปผลการประชุมในวันที่ 27 พ.ค.นี้ ก่อนจะนำเสนอต่อที่ประชุม ศบค.ใหญ่ในวันที่ 29 พ.ค. เพื่อประกาศผ่อนปรนระยะที่ 3 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้วันที่ 1 มิ.ย.นี้

“บึกป้อม” แจงต่อ “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน”

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงการประชุม ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ โดยผู้สื่อข่าวถามกรณีฝ่ายค้านไม่ยอมให้ขยายเวลาประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า มีทั้งอยากและไม่อยาก ก็ต้องไปดู ผู้สื่อข่าวถามว่าการคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้เพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือไม่ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ก็รู้อยู่แล้วว่ามีความจำเป็น ถ้าเกิดระบอบมาอีกจะล่อลวงใหม่จะยุ่งกันใหญ่

เกษตรกรทยอยรับเงิน 5 พัน

จากการที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 เมษายน 2563 รายละเอียด 15,000 บาท โดยจ่ายเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค. - ก.ค. 2563) 10 ล้านราย วงเงินงบประมาณจำนวน 150,000 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา จนถึงวันนี้ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน และลงทะเบียนผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com อย่างต่อเนื่อง ผ่าน ธ.ก.ส. กว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ

ขณะที่ กษ.บ.เงินรวม รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ระบุว่า ยังพบปัญหาเกษตรกรที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาในกลุ่มที่ 1 ทั้งรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ไม่พบบัญชีที่จะรับโอนเงินอีก 438,251 ราย ทำให้ไม่สามารถโอนเงินเยียวยาได้

ดังนั้น จึงขอให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาทั้งในรอบที่ 1 จำนวน 109,600 ราย และรอบที่ 2 อีกจำนวน 328,651 ราย รีบแจ้งเลขที่บัญชี

**สถิติผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก**  
(ล่าสุดวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563)

**ติดเชื้อทั่วโลก : 5,522,789 คน**  
**เสียชีวิต : 347,033 คน/รักษาหาย : 2,314,968 คน**  
**ติดเชื้อในไทย : 3,042 คน/เสียชีวิต : 57 คน**  
**วันที่ 25 พฤษภาคม 63 ติดเพิ่ม : 2 คน**



เงินฝากผ่านทาง [www.เยียวยาเกษตรกร.com](http://www.เยียวยาเกษตรกร.com) โดยเร็ว เพื่อป้องกันการเสียชีวิตดังกล่าว ซึ่งเกษตรกรนั้นสามารถแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องมาเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส. ซึ่งวิธีที่สะดวกรวดเร็วที่สุด คือควรเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน

สำหรับ ข้อมูลเกษตรกรกลุ่มที่ 1 รอบที่ 2 ที่ ธ.ก.ส. ได้รับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน 3,519,434 ราย ซึ่งหลังจากได้ทำการตรวจสอบความซ้ำซ้อนและคัดกรองสถานะผู้เสียชีวิต เหลือผู้มีสิทธิจำนวน 3,410,314 ราย ระบบจะทำการจ่ายเงินให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องทุกวันไปจนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรกลุ่มที่ 1 ไปแล้ว 3,722,604 ราย เป็นเงิน 18,613.02 ล้านบาท

## คลังชุดไอเดียก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกัน

นายอุดม สวานายน รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจัดทำโครงการก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกันสู้ภัยโควิด-19 เพื่อดูแลเยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นการสานต่อโครงการต่างๆ ที่รัฐบาลดำเนินการไปแล้ว ทั้งการเยียวยาผู้ประกอบการอาชีพอิสระและเกษตรกร การดูแลแรงงานในระบบประกันสังคม

โดยหลังจากนี้จะเดินทางสู่การฟื้นฟูด้วยการจัดตั้งทีมเราไม่ทิ้งกัน เพื่อติดตาม สืบสวน และรับทราบความเดือดร้อน พร้อมเร่งเยียวยาฟื้นฟูคืนอาชีพ คืนรายได้ให้กับประชาชน รวมถึงออกมาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจของประเทศให้แข็งแกร่ง

### (อ่านต่อหน้า 9)

## ไทย

(ต่อจากหน้า 8)

คลังมีข้อมูลผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับการเยียวยา ทำให้สามารถนำข้อมูลมาประมวลผล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจะส่งทีมเราไม่ทิ้งกันลงพื้นที่สำรวจประเมินสภาพความเป็นอยู่ เพื่อทราบความเดือดร้อนและความต้องการพื้นฐานของผู้ที่ได้รับการเยียวยาทั่วประเทศอย่างทั่วถึง

นอกจากนี้จัดให้มีคลินิกคลังสมอง หมอคลัง เราไม่ทิ้งกัน ซึ่งต่อยอดมาจากการรับเรื่องราวร้องทุกข์เงินเยียวยา ตามสาขาของธนาคารรัฐทั่วประเทศ โดยจะให้บริการรับปรึกษาเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ ทั้งด้านอาชีพ บริการทางการเงิน ปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นต้น และเมื่อได้รับทราบเรื่องราวร้องทุกข์แล้วจะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามเรื่องเพื่อแจ้งผลให้กับประชาชนผู้ร้องทุกข์ต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดอบรมอาชีพ ด้วยการเสริมสร้างทักษะอาชีพใหม่ให้ตรงกับความต้องการของตลาดที่จะเปลี่ยนไปหลังสถานการณ์โควิด-19 ล้นสุดลง ซึ่งได้มอบหมายให้ธนาคารรัฐออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่างๆ ดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้าบุคคล และภาคธุรกิจ พร้อมสร้างตลาดใหม่ ปรับปรุงตลาดเก่าให้ได้มาตรฐาน และยังมีนโยบายจัดกิจกรรมสัญจรตามภูมิภาค เพื่อพบปะ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้ได้รับการเยียวยากระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจจากชนบทสู่เมือง จากฐานรากสู่ระดับประเทศ

## พร้อมออกสินเชื่อช่วยเกษตรกรหลังหมดโควิด

นายอภิรักษ์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า เตรียมออกสินเชื่อช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกร หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลายแล้ว ได้แก่ 1.สินเชื่อเพื่อเลี้ยงชีพ วงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท วงเงินกู้รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท 2.สินเชื่อเงินกู้บ้านเกิด วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท และ 3.สินเชื่อระยะสั้นฤดูกาลผลิตใหม่ เพื่อเป็นเงินทุนในการทำการเกษตรระยะสั้น ปีการผลิต 2563/64 วงเงินรวม 1 แสนล้านบาท วงเงินกู้รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท โดยทั้ง 3 โครงการอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ซึ่งธ.ก.ส.จะเร่งนำเสนอโครงการ เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาเห็นชอบโดยเร็วต่อไป

## ธ.ออมสินร่วมฟื้นฟูพื้นที่ภัยน้ำท่วม

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ได้กำหนดแนวทางเยียวยาฟื้นฟู ส่งเสริมอาชีพ คืนความสุข สร้างภูมิคุ้มกันผ่าน 4 กระบวนการ คือ มาตรการเสริมสภาพคล่องต่อเนื่องหลังจากการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนสิ้นสุด ด้วยการพักชำระหนี้ต่ออีก 2 ปี โดยให้เลือกชำระดอกเบี้ย 50-100% ได้ตามความสามารถและยังคืนดอกเบี้ยให้อีก 20% รวมถึงการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ระยะเวลาผ่อนผัน จำนวน 4 ประเภท วงเงินสินเชื่อประเภทละ 1 หมื่นล้านบาท รวม 4 หมื่นล้านบาท ได้แก่ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ สินเชื่อก่อสร้างตัวใหม่ สินเชื่อคลายกังวล และสินเชื่อซอฟต์แวร์เยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกและท่องเที่ยว

## ธอส.เปิดโครงการยื่นกู้ 1 มิ.ย.นี้

นายกมลพล วีระพล รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ธอส.ได้จัดทำโครงการ ธอส.ปันน้ำใจ เราไม่ทิ้งกัน เพื่อฟื้นฟูภาวะเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านโครงการบ้าน ธอส.เราไม่ทิ้งกัน วงเงิน 2

หมื่นล้านบาท ให้กู้สำหรับบุคคลในครอบครัวของประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราไม่ทิ้งกันของรัฐบาล หรือบุคคลในครอบครัวของลูกค้า ธอส.ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ โดยผู้กู้จะได้รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี นาน 2 ปีแรก ปีที่ 3 ดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี ปีที่ 4 ดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี และปีที่ 5 จนตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ ดอกเบี้ย MRR-1.00%ต่อปี กรณีรายย่อยทั่วไป ดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี ให้ผ่อนชำระนาน 40 ปี ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 30 ธ.ค. นี้

## SMEพร้อมให้คำปรึกษาธุรกิจใหม่หลังโควิด

นางสาวนารณารีย์ รัฐปติย์ กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์ กล่าวว่า หลังจากดำเนินมาตรการ ลด-พัก-ขยาย-ผ่อน-เพิ่ม ซึ่งมีเอสเอ็มอีเข้าสู่มาตรการแล้ว 9.45 พันราย คิดเป็นมูลค่า 1.49 หมื่นล้านบาทแล้ว ธพว. ยังดำเนินมาตรการช่วยเหลือภายใต้แนวคิด มอวัดชื่น ความรู้คู่เงินทุน นอกจากการเติมเงินทุนดอกเบี้ยต่ำแล้ว ธนาคารจะเติมความรู้ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถปรับตัวทางธุรกิจตอบโจทย์ผู้บริโภคยุค New Normal และดำเนินธุรกิจต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

## ธ.กรุงไทยสนับสนุนธุรกิจออนไลน์

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ธนาคารได้ต่อยอดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้วยโครงการสินเชื่อเราไม่ทิ้งกันกับธุรกิจรายย่อย รวมทั้งลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง หรือเอสเอ็มอีเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจ และปรับธุรกิจให้สอดคล้องกับวิถีใหม่ โดยเฉพาะการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ เพื่อช่วยยกระดับลูกค้าเอสเอ็มอีเข้าสู่ธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง

## สรรพากรพร้อมใช้เทคโนโลยีเก็บ-คืนภาษี

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า กรมสรรพากรได้ออกมาตรการระยะสั้นเกี่ยวกับมาตรการด้านภาษี ผ่านหลักปฏิบัติ 4 เรื่อง ได้แก่ เลื่อน แรง ลด และแรงจูงใจ เพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 โดยระยะต่อไปกรมฯ จะเร่งนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นในช่วงที่ทุกคนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติจนถึงเมื่อสถานการณ์ปกติเพื่อให้เกิดดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชันในทุกภาคส่วน โดยจัดทำระบบ แท็กซ์ ฟอรัม โยม ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษีและการคืนภาษี ไปจนถึงการจัดทะเบียนต่างๆ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนผู้เสียภาษี

## รุดไปเตะวันออกงดรับ-ส่งคนที่พระจอมเกล้า

นายฐากร อินทรชม ผู้อำนวยการฝ่าย



ปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งว่า รฟท.มีความจำเป็นต้องประกาศให้ขบวนรถสายตะวันออก 11 ขบวน งดให้บริการหยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารที่ป้ายหยุดรถพระจอมเกล้า (พม.) เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารของการรถไฟฯ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เป็นไปอย่างเคร่งครัดตามที่ทางราชการกำหนด ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.2563 เป็นต้นไป ตามขบวนรถ ดังนี้

1. ขบวนรถธรรมดาที่ 275/276 กรุงเทพ - ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก - กรุงเทพ, 2. ขบวนรถธรรมดาที่ 277/278 กรุงเทพ - กบินทร์บุรี - กรุงเทพ, 3. ขบวนรถธรรมดาที่ 371/372 กรุงเทพ - ปราจีนบุรี - กรุงเทพ, 4. ขบวนรถธรรมดาที่ 383/384 กรุงเทพ - ฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ, 5. ขบวนรถธรรมดาที่ 389/390 กรุงเทพ - ฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ, 6. ขบวนรถธรรมดาที่ 380 หัวตะเข้ - กรุงเทพ

“ปัจจุบันรถไฟสายตะวันออกจะหยุดรถรับส่งคนที่ป้ายหยุดรถพระจอมเกล้าด้วย แต่ป้ายหยุดรถปกติ จะไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ เพราะเป็นแค่ป้ายหยุดรถ ดังนั้นเพื่อป้องกันให้การดูแลความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มข้น รถไฟจึงยกเลิกหยุดรถที่ป้ายหยุดรถดังกล่าว โดยให้ไปใช้การหยุดรถรับ-ส่ง ที่สถานีหัวตะเข้แทน เพราะเป็นสถานีที่มีเจ้าหน้าที่ประจำการคอยคัดกรองผู้โดยสารได้ ซึ่งไม่สร้างภาระให้กับผู้โดยสารเพราะ 2 จุดนี้อยู่ห่างกันเพียง 200 เมตร เดินข้ามถนนก็ถึงแล้ว”

## จับเฟซซิลด์เดือนวางขายกลางห้างดัง

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ.ส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้าในซูเปอร์มาเก็ตชั้นนำบางแห่ง หลังพบเบาะแสว่าวางขายเฟซซิลด์ หรือหน้ากากป้องกันละอองน้ำลาย

จากการตรวจสอบพบว่ามีกรวางขายเฟซซิลด์จำนวน 16 ชิ้น ที่ฉลากสินค้าระบุอ้างเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่น มอก. 685-2540 นำเข้าจากต่างประเทศปลอม โดยบริษัทที่วางจำหน่ายเป็นบริษัทเดียวกับที่ สมอ.ยึดอายัดมาจากร้านสะดวกซื้อชื่อดังเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา จึงดำเนินการยึดอายัดไว้ทั้งหมด เพื่อดำเนินการตามกฎหมายพร้อมแจ้งให้บริษัทเจ้าของแบรนด์ไซส์ ซูเปอร์มาเก็ตเรียกคืนสินค้าดังกล่าว และให้นำออกจากชั้นวางทุกสาขาโดยเร่งด่วน

เลขาธิการสมอ. กล่าวต่อว่า การตรวจจับในครั้งนี้ขยายผลจากการยึดอายัดเฟซซิลด์ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมาย สำหรับกรณีนี้เป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระ ซึ่งบริษัทที่นำเข้าสินค้าดังกล่าวจะมีความผิดฐานใช้เครื่องหมายมาตรฐานโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนร้านจำหน่ายที่นำมาจากชายมีความผิด

ฐานจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายมาตรฐานโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงขอเตือนให้ร้านจำหน่ายตรวจสอบสินค้าให้รอบคอบก่อนจะนำมาวางขาย เพราะมอก. 685-2540 เป็นมาตรฐานครอบคลุมสินค้าประเภทของเล่น เป็นสินค้าที่ สมอ.ควบคุม แต่เฟซซิลด์ไม่ได้อยู่ในข่ายของเล่น จึงไม่สามารถแสดงเครื่องหมาย มอก.ดังกล่าวได้ ซึ่งการกระทำดังกล่าวสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า

## รมว.ศึกษาธิการขอเคาะวันเปิดเทอม

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยมติสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เตรียมจัดทำข้อเสนอ ต่อรัฐมนตรีว่าการ ศธ.และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ให้พิจารณาทบทวน การประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เฉพาะโรงเรียนนานาชาติก่อน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนั้น กล่าวหาว่า ทาง สช.ได้เสนอเรื่องมาให้ตนแล้ว ซึ่ง ศธ.จะเสนอเรื่องให้ ศบค.พิจารณาต่อไป

ทุกเรื่องในขณะนี้จะต้องผ่านการพิจารณาของ ศบค. ไม่ใช่ ศธ.สามารถดำเนินการได้เลย ทุกอย่างต้องดูความเหมาะสมในการเตรียมความพร้อมความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรในโรงเรียนด้วย แม้จะอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย การเสนอเรื่องให้ ศบค.พิจารณา

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า ส่วนโรงเรียนอื่น ๆ จะเสนอให้ ศบค.พิจารณาเปิดในวันที่ 1 มิถุนายนด้วยหรือไม่ ตนขอดูความเหมาะสมก่อน เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน ดังนั้นจะต้องศึกษาถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ในสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในปัจจุบันด้วย

แต่ในส่วนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เบื้องต้นยังยืนยันกำหนดการเดิม คือเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม เนื่องจากขณะนี้โรงเรียนของ สพฐ.อยู่ระหว่างการดำเนินการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.) 1 และ ม.4 ที่จะสอบในวันที่ 7-8 มิถุนายนนี้ หากเปลี่ยนกำหนดการอาจจะสร้างความสับสนให้นักเรียนและผู้ปกครองได้

## ไม่ปลื้มเรียนออนไลน์“ณัฏฐพล”เร่งแก้

ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีนี้ดีไปพล ท้าการสำรวจการเรียนออนไลน์พบว่า เกือบ 50% ไม่เห็นด้วย และอยากให้เปิดเรียนแล้ว นายณัฏฐพล กล่าวว่า ศธ.จะพิจารณาความเหมาะสมเพื่อเสนอให้ศบค.พิจารณาต่อไป ส่วนประเด็นที่ครูรับภาระจัดและถ่ายเอกสารเพื่อแจกนักเรียนใช้เรียนออนไลน์จำนวนมากนั้น สพฐ.จะต้องไปแก้ปัญหาต่อไป

“การเรียนการสอนในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ศธ.เห็นปัญหาต่าง ๆ และหากมีปัญหาขึ้นมา ศธ.จะไม่

ปล่อยปัญหาเรื้อรังหรือคาราคาซัง ต้องแก้ไขต่อไป ซึ่งสถานการณ์การเรียนทางไกลและออนไลน์ที่ผ่านมา ผมเห็นความกระตือรือร้นของทุกภาคส่วนที่พยายามปรับตัว ทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครอง นอกจากนี้ผมยังเห็นความตื่นตัวของผู้ปกครองที่รู้ว่าในวิกฤตนี้ ผู้ปกครองต้องมาแบ่งเบาระยะด้วย ในส่วนของเด็ก ก็มีความพยายามหาทางรับสื่อการสอน เพื่อเรียนรู้ด้วย” นายณัฏฐพล กล่าว

## ปธน.ออสเตรเลีย“ขอโทษ”ละเมิดล็อกดาวน์

บิลชี ายงานว่า ประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ ฟาน เดอ เบลเลน ผู้นำออสเตรเลีย วัย 76 ปี โพสต์ข้อความขอโทษกรณีละเมิด มาตรการล็อกดาวน์ หลังตำรวจพบนายเบลเลนพร้อมด้วยภริยาและเพื่อนนั่งในพื้นที่นอกร้านอาหารอิตาลีในย่านใจกลางกรุงเวียนนา เมื่อเวลาราวเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเลยกำหนดที่ร้านอาหารต้องปิดไม่เกิน 23.00 น.

โดนนายเบลเลนระบุผ่านทวิตเตอร์ว่า “ผมขอโทษจากใจจริง นี่เป็นความผิดพลาด ผมออกไปข้างนอกครั้งแรกนับตั้งแต่ล็อกดาวน์ ผมออกไปกับภริยาและเพื่อนอีก 2 คน เราใช้เวลาไปเลยระหว่างพูดคุยกัน” ทั้งนี้ ร้านอาหารดังกล่าวอาจถูกปรับฐานละเมิดมาตรการล็อกดาวน์ ซึ่งนายเบลเลนกล่าวว่า จะรับผิดชอบหากสิ่งที่เกิดขึ้นสร้างความเดือดร้อนให้กับร้าน

ขณะที่เจ้าของร้านอาหารเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นว่า ร้านปิดหลังรับออเดอร์เครื่องดื่มรอบสุดท้ายเมื่อเวลาราว 23.00 น. ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของรัฐบาล และตนเข้าใจว่าลูกค้าสามารถนั่งดื่มเครื่องดื่มต่อไปในพื้นที่ด้านนอกของร้านต่อไปได้จนกว่าลูกค้าประสงค์จะกลับบ้าน

## อเมริกันแท้เที่ยววันหยุดหนาแน่น

เอพี รายงานบรรยากาศการพักผ่อนของชาวอเมริกัน ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ Memorial Day ตรงกับวันส่งสัญญาณเข้าฤดูร้อนอย่างไม่เป็นทางการในสหรัฐอเมริกา พบว่าชายหาดหลายแห่งเต็มไปด้วยผู้คนจำนวนมาก แม้สหรัฐยังคงมียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และยอดผู้เสียชีวิตใกล้แตะ 100,000 รายแล้ว

บรรดาเจ้าหน้าที่เขตและหน่วยลาดตระเวนชายหาดต้องคอยเตือนประชาชนให้เว้นระยะห่างระหว่างกัน แต่ก็เป็นเรื่องยาก อย่างที่ชายหาดบิช รัฐฟลอริดาเต็มไปด้วยผู้คน ซึ่งมีปาร์ตี้ชายหาดที่คนเข้าร่วมมากกว่า 200 คน โดยตอนค่ำเกิดเหตุกระแทกกระทั้น เสียงปีนตงขึ้นในงาน มีหลายคนบาดเจ็บต้องส่งตัวไปโรงพยาบาล เช่นเดียวกับที่เมืองแทมปา รัฐฟลอริดา มีประชาชนจำนวนมากแห่ไปชายหาด จนที่จอดรถเต็ม สถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ ดร.เดบอราห์ เบิร์กซ์ ผู้ประสานงานทีมปฏิบัติการรับมือไวรัสโคโรนา ประจำท่าเทียบชว กล่าวหาว่า นาวีตลกवलอย่างยิ่ง “เราอยากให้ชัดเจนนะว่า การเว้นระยะห่างต้องเป็นเรื่องสำคัญมาก ถ้าคุณไม่อาจจะเว้นระยะห่างได้ และไปข้างนอก



อย่างน้อยต้องใส่หน้ากากอนามัย” ดร.เบร์กซ์ กล่าว  
ที่นครนิวยอร์ก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อบรรเทาลง มีผู้คนไปอาบแดดกันที่สวนสาธารณะ ซึ่งขีดเส้นวงกลมให้เว้นระยะห่างจากกัน คนที่มาเที่ยวว่า รู้สึกดีที่ได้ออกมาสูดอากาศนอกบ้านบ้าง สำหรับสหรัฐฯ มียอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาแล้ว 1.6 ล้านคน ผู้เสียชีวิตเข้าใกล้ 1 แสนคน เมื่อเทียบกับยุโรปทั้งทวีป มีผู้เสียชีวิตแล้ว 169,000 ราย หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ สื่อทรงอิทธิพลของสหรัฐฯ ใช้พื้นที่หน้า 1 ตีพิมพ์รายชื่อผู้เสียชีวิตในสหรัฐอเมริกาพร้อมกับภาพหัวว่า “ความสูญเสียที่คำนวณไม่ได้”

ด้าน ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ใช้เวลาช่วงวันหยุดไปติดอล์ฟติดต่อกันที่สองที่คลับส่วนตัวในรัฐเวอร์จิเนีย หลังจากไม่ได้หาความสงบมานาน ก่อนหน้านี้ ทรัมป์เผยว่าตนเองกินยาไฮดรอกซีคลอโรควินและซิงก์ เพื่อป้องกันไวรัส ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์สื่ออ้างว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยหรือไม่ เพราะขาดหลักฐานใช้สำหรับรักษาโรคมัลลาเรีย และยังไม่มีการรับรองว่าจะใช้ป้องกันโควิด-19 ได้

ส่วนที่รัฐมิสซูรี มีคลิปภาพวิดีโอเผยแพร่ที่ผู้คนแน่นบาร์และร้านอาหาร แถวทะเลสาบโอฮาร์กส์ สถานที่ยอดนิยม และมีวิดีโอหนึ่งเผยให้เห็นคนแออัดอยู่ในสระน้ำ โดยไม่มีใครสวมหน้ากากอนามัย

## สหรัฐฯเข่นไวรัสพุ่ง 1 แสนศพ

เอเอฟพี และ เว็ลต์โอมิเตอร์ส เว็บไซต์รวบรวมสถิติแบบเรียลไทม์ในสหรัฐอเมริกา รายงานความคืบหน้าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ก่อให้เกิด โรคโควิด-19 ว่า ยอดผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 5,494,458 คน ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 346,434 ราย และรักษาหายแล้ว 2,299,345 คน

สหรัฐอเมริกายังมีผู้ป่วยสะสม 1,686,442 คน เป็นผู้ป่วยรายใหม่ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาจำนวน 19,614 คน เสียชีวิตเพิ่มอีก 617 คน ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 99,300 คน ขณะที่ บราซิลมีผู้ป่วยใหม่รายวัน 16,220 คน ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 363,618 คน เสียชีวิตแล้ว 22,716 คน รัสเซียมีผู้ป่วยใหม่รายวัน 8,599 คน ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 344,481 คน ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3,541 คน

สเปนพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 482 คน รวมผู้ป่วยสะสม 282,852 คน เสียชีวิต 28,752 คน สหราชอาณาจักรมียอดผู้ติดเชื้อสะสม 259,559 คน

เป็นผู้ป่วยใหม่ 2,405 คน ส่วนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 36,793 คน ที่อิตาลีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 531 คน รวมผู้ป่วยสะสมที่ 229,858 คน เสียชีวิตแล้ว 32,785 คน ฝรั่งเศสมียอดผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็น 182,584 คน เสียชีวิตแล้ว 28,367 คน เยอรมนีมียอดติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นที่ 180,328 คน รวมยอดเสียชีวิตอยู่ที่ 8,371 คน ตุรกีมียอดผู้ป่วยเพิ่มเป็นอย่างน้อย 156,827 คน ในจำนวนนี้เสียชีวิต 4,340 คน

## อินเดียป่วยแซงขึ้นที่ 1 ของโลก

อินเดียพบผู้ป่วยรายวันเพิ่มอีก 7,113 คน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 138,536 คน แซงหน้าอิหร่านขึ้นมาเป็นอันดับ 10 ของโลก ส่วนยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 4,024 คน อิหร่านมีผู้ป่วยใหม่รายวัน 2,180 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสม 135,701 คน เสียชีวิตแล้ว 7,417 คน และเปรูมีผู้ป่วยสะสม 119,959 คน เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 4,205 คน ในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,456 คน

## ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกกว่า 5.3 ล้านราย

ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทั่วโลกมีมากกว่า 5.3 ล้านราย ขณะผู้เสียชีวิตมีกว่า 3.4 แสนราย ขณะชาวมุสลิมทั่วโลกจัดพิธีฉลองวันอิดิลฟิตรี ซึ่งเป็นเทศกาลสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มีทั้งดีขึ้นและแยกลงแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

ที่สหราชอาณาจักร ประเด็นร้อนยังเป็นกระแสเรียกร้องให้ นายดอนมิก คัมมิงส์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ลากออก หลังจากเขาเดินทางจากกรุงลอนดอนไปเมืองเคอร์มในซอซังที่มีมาตรการล็อกดาวน์อยู่ โดยเมื่อวันที่ 24 พ.ค. นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน ออกมาย้ำขณะแถลงข่าวประจำวันอีกครั้งว่าที่ปรึกษาของเขาปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบและถูกกฎหมาย ที่เขารีบเดินทางไปบ้านอีกหลังซึ่งอยู่ใกล้ญาติ เพื่อให้แน่ใจว่าเขาป่วยขึ้นมา จะมีคนดูแล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนออกมากล่าวหาว่าสหรัฐฯ เผยแพร่ข้อมูลสมคบคิดและข้อมูลเท็จโจมตีจีนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เป็นผลให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติยิ่งตึงเครียดเข้าไปใหญ่

สหรัฐฯ ยังคงเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดในโลกที่กว่า 1.6 ล้านคน แม้ว่าล่าสุดที่รัฐนิวยอร์กจะมียอดผู้เสียชีวิตรายวันต่ำกว่าร้อยเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปลายเดือน มี.ค.

ในยุโรป ประเทศต่างๆ เริ่มคลายมาตรการล็อกดาวน์กันแล้ว อย่างไรก็ตามก็ เยอรมนีพบผู้ติดเชื้อกว่า 40 ราย ที่มาจากการเข้าร่วมพิธีที่โบสถ์ในนครแฟรงค์เฟิร์ต ขณะนี้ ร้านค้าและโรงเรียนในเยอรมนีกลับมาเปิดอีกครั้งแล้ว และลีกฟุตบอลบุนเดสลีกาก็เป็นลีกใหญ่แรกในยุโรปที่กลับมาให้ทีมลงแข่งอีกครั้ง ก่อนหน้านี้ ผู้นำเยอรมนีและฝรั่งเศสรวมกันเรียกร้องให้ชาติต่างๆ สมทบทุน 5 แสนล้านยูโร เพื่อช่วยเหลือชาติต่างๆ ในสหภาพยุโรปที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติในครั้งนี้นมากที่สุด ที่กรุงมาดริดของสเปน กลุ่มผู้ประท้วงที่มีแนวความคิดขวาจัดขับรถออกมาประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์โดยสิ้นเชิงเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และให้นายกรัฐมนตรีเปโดร ซานเชซ ลาออก ขณะนี้ โรงเรียนในสเปนจะยังคงปิดไปจนถึงเดือน ก.ย.

ที่ฝรั่งเศส มีการอนุญาตให้ศาสนสถานกลับมาเปิดทำพิธีได้เป็นครั้งแรกแต่ต้องรักษามาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด ล่าสุด ฝรั่งเศสบอกว่า จะบังคับใช้กฎกักตัวคนที่เดินทางเข้าประเทศแบบเดียวกับสหราชอาณาจักรโดยตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. เป็นต้นไป ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

ทางการคลายมาตรการล็อกดาวน์ต่างๆ แล้ว อาทิ ร้านค้าทุกประเภท (ยกเว้นห้างสรรพสินค้า บาร์ และร้านอาหาร) กลับมาเปิดได้แล้ว ก่อนหน้านี้ทางการอนุญาตให้ชายหาดหลายแห่งในประเทศกลับมาเปิดได้อีกครั้ง พร้อมยังอนุญาตให้คนมารวมตัวกันได้แต่ห้ามเกิน 10 คน แต่ภายหลังต้องประกาศปิดชายหาดหลายแห่ง เนื่องจากมีคนแห่ไปเที่ยวทะเลเป็นจำนวนมากโดยไม่มีการรักษาระยะห่างทางสังคม





จะมีใครเชื่อว่าพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ เมื่อหลายสิบปีก่อนเป็นพื้นที่ทุรกันดารแห้งแล้ง เป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทย รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรปี 34 เพียง 12,087 บาท/ปี ปัจจุบันกลับมาเป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบและนำส่งให้กับลูกค้าหลายแห่งรวมทั้งบริษัทแปรรูปนมรายใหญ่ของประเทศ ปริมาณส่งน้ำมันดิบประมาณ 17 ล้านตันต่อวัน จากจังหวัดที่เคยแห้งแล้งและเคยยากจนที่สุดในประเทศไทย สามารถทำการเกษตร (ทำนา) และปศุสัตว์ ควบคู่ผสมผสานกันอย่างเกื้อกูล

ในปี 35 เกษตรกรใน จ.ศรีสะเกษ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ตามโครงการอีสานเขียว เกษตรกรในเขต ต.หนองไฮ อ.เมืองศรีสะเกษ ได้รับการสนับสนุนให้เลี้ยงโคนม ครอบครัวยละ 3 ตัว รวม 162 ตัว ซึ่งเสมือนเป็นการวางรากฐานการทำเกษตรแบบผสมผสานกันระหว่างการปลูกพืช การทำนาและปศุสัตว์ เพื่อให้พออยู่ พอกิน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ต่อมาในปี 45 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเห็นความสำคัญของการทำเกษตรแบบผสมผสานและมีเกษตรกรสนใจเลี้ยงโคนมเพื่อการพาณิชย์เพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณน้ำมันดิบเพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการกลุ่มและน้ำมันดิบที่ซับซ้อนมากขึ้น จึงขอรับคำแนะนำจากสำนักงานสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ ในการนำหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ไปใช้บริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบของสหกรณ์ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาการทำกินด้านต่าง ๆ โดยร่วมกันจัดตั้งและจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ใช้ชื่อ "สหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด" ปัจจุบันมีทุนดำเนินงาน 53,081,783.11 บาท มีสมาชิก 138 คน สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยจากการขายน้ำมันดิบให้กับสหกรณ์ประมาณ 70,000 บาทต่อเดือน ควบคู่ไปกับการทำนา และปลูกพืชผักสวนครัว โดยเกษตรกรจัดสรรพื้นที่ทำกิน ทำคอกสัตว์และแปลงปลูกหญ้าเลี้ยงโค พื้นที่ส่วนที่เหลือ ใช้ปลูกพืชผักสวนครัว พืชหลังนา หากมีที่ดินเหลืออีกก็ใช้เพื่อการ

ทำนา กิจกรรมการเกษตรที่หลากหลาย สามารถนำวัสดุหมุนเวียนใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร อาทิ มูลโคนำไปใช้เป็นปุ๋ยเพื่อการปลูกพืชต่าง ๆ ได้แก่ ข้าว พืชผักสวนครัว และปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการขายมูลโค



แห้งในราคาตันละ 800-1,500 บาท เมื่อมีรายได้มากขึ้นก็พัฒนาที่ทำกินจุดละนิด เลี้ยงปลาเพื่อบริโภค และใช้เพื่อการปลูกหญ้าในฤดูแล้ง ส่วนฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยวได้ใช้เป็นอาหารของโคนมและเหลือเพื่อขาย เกษตรกรสมาชิกของสหกรณ์ฯ ส่วนใหญ่ได้มีระบบเกษตรผสมผสานมาใช้ในการทำการเกษตร สามารถลดต้นทุนการผลิตสร้างเสริมรายได้และมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง (รายได้พอเพียง/รายจ่ายมีน้อย) นับเป็นอีกบทพิสูจน์หนึ่งของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีพ การทำการเกษตรเพื่อให้พออยู่พอกิน เป็นคุณประโยชน์ที่ยั่งยืนของการทำเกษตรผสมผสาน สามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ จากผลกระทบความไม่แน่นอนทางธรรมชาติ รวมทั้งราคาพืชผลและปัจจัยการผลิตให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากว่าการทำเกษตรเชิงเดี่ยว

วันที่ที่ศรีสะเกษ เกษตรกรพลิกวิกฤติเป็นโอกาสได้สำเร็จ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเห็น

ได้ชัด เนื่องจากมีการทำเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์มีหลากหลายทางเลือก เกษตรกรทำการเกษตรแผนใหม่ ใช้เทคโนโลยีและความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน ฯลฯ ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงาน

ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ทำให้รายได้ต่อหัวของประชากร จ.ศรีสะเกษ ปี 62 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 73,958 บาท/คน/ปี กล่าวได้ว่า จ.ศรีสะเกษ ได้หลุดพ้นสถานะภาพการเป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทยไปนานแล้ว เกษตรกรไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด หรือพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก เข้าวานหนุ่มสาวลูกหลานเกษตรกรที่เคยทำงานในเขตเมืองหรือภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีแนวโน้มกลับไปทำกินในถิ่นฐานบ้านเกิดกันมากขึ้น.